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สัมภาษณ์ 
ผู้เช่ียวชาญการอนุรักษ์โบราณสถานในจังหวดัลพบุรีและอดีตประธานชมรมอนุรักษ์โบราณวตัถุ

สถานและส่ิงแวดล้อมจังหวดัลพบุรี 
วนัที ่ 10  มีนาคม  พ.ศ. 2556 

 
ถาม  ในการกาํหนดแนวเขตโบราณสถานมีขอ้พิจารณาอยา่งไร   
ตอบ ในอดีตมีมติคณะรัฐมนตรี 
ถาม   ปัจจุบนัเป็นอยา่งไร 
ตอบ  นิยมใชก้นัมากและเด๋ียวน้ีก็ยงัมีการยึดถือปฏิบติักนัอยู ่ก็คือมติคณะรัฐมนตรีไดก้าํหนดไวว้า่
ให้ส่วนราชการทั้งหลายถือปฏิบติัว่าโดยมีรายละเอียดดงัน้ี  คือ ให้ส่วนราชการต่างๆท่ีจะสร้าง
ส่ิงก่อสร้างใดๆ ใหส้ร้างห่างจากโบราณสถาน 20 เมตร  ตามมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่สมยั พ.ศ. 2505 
หรือ พ.ศ.2504   คนเขาก็ใชป้ระโยชน์จากจุดน้ีกนัเยอะมาก   
ถาม  อาจารยเ์คยเขียนในหนงัสือของอาจารยว์่า การป้องกนัปัญหาการบุกรุก คือ  จะตอ้งมีการ
กาํหนดเขตโบราณสถาน 
ตอบ  ใช่  นั้นถือว่าเป็นมาตรการเบ้ืองตน้ท่ีจะรักษาไวไ้ด ้ ซ่ึงจะตอ้งมีการร้ือฟ้ืนตั้งงบประมาณ
ข้ึนมาเพื่อท่ีจะข้ึนสาํรวจเขตไหนโดยเฉพาะเมืองนะ  เพราะมิฉะนั้นจะมีปัญหา คือ  การไม่สามารถ
บงัคบัใชก้ฎหมาย  ประเด็นมนัมีอยูส่องอยา่ง ยุคท่ีเส่ือมโทรมท่ีสุดในการทาํลายโบราณสถานเมือง
ลพบุรีนั้นมีสาเหตุมาจากการบริหารงานท่ีไม่มีประสิทธิภาพ  ประเด็นก็คือ ข้อท่ี 1. การไม่ได้
กาํหนดขอบเขตท่ีแน่นอน  ขอ้ท่ี 2. คือ  การบงัคบัใชก้ฎหมาย ขอ้ท่ี 3. ก็คือ  ส่วนราชการอ่ืนๆ อาศยั
ประโยชน์เพื่อการเมือง  ขอ้ท่ี 4. คือ  ไม่มีการแยกเป้าหมายท่ีชดัเจนในการอนุรักษเ์มืองลพบุรี  
แต่อาจจะเป็นเพราะเขาถือว่าเป็นเร่ืองของรัฐไม่ใช่เร่ืองส่วนตัว   ก็เลยไม่ได้ใส่ใจท่ีจะเข้ามา
แทรกแซงการทําประโยชน์  ผมว่าปัญหาน้ีเป็นปัญหาท่ีทั่วถึงนะเช่นเดียวกับปัญหาป่าไม ้
เช่นเดียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้มทุกอยา่งมีบทเรียน 
ถาม  มีปัญหาในอดีตท่ีเก่ียวกบัการอนุรักษโ์บราณสถานหรือไม่ 
ตอบ  มีการขออนุญาตสร้างอาคารติดกบัร้ัวปรางคส์ามยอด  ตอนนั้นรองอธิบดีกรมศิลปากรเขาจะ
เป็นคนออกแบบ  แลว้ให้ผมพิจารณาอนุมติัซ่ึงผมเป็นหวัหนา้หน่วย ในตอนนั้น  แต่ผมไม่เห็นดว้ย
แลว้ไม่อนุมติั คือไม่อนุมติั  เขาก็เลยยอมลดลง  ภายหลงัมีการขออนุญาตสร้าง  เร่ืองน้ีเทศบาลเคย
หารือไปท่ีกรมศิลปากรแต่กรมศิลปากรบอกว่าพื้นท่ีตรงน้ีอยู่นอกเขตโบราณสถานไม่ใช่อาํนาจ
ของกรมศิลปากร  สุดทา้ยก็มีการอนุญาตให้สร้างอาคารติดกบัร้ัวโบราณสถานได้  ตรงน้ีก็เป็น
สถานท่ีเดียวท่ีแปลกกวา่อ่ืน 
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ถาม  การอนุรักษโ์บราณสถานน้ี จริงๆแลว้ถา้เกิดวา่เราจะอนุรักษ ์แน่นอนมนัก็อาจจะตอ้งมีการไป
จาํกัดสิทธิของเอกชนเช่น  การควบคุมความสูงของอาคารโดยรอบโบราณสถาน  อาจารย์มี
ความเห็นอยา่งไรครับ 
ตอบ  ในเร่ืองน้ี เราควรกาํหนดรูปแบบอาคารให้สอดคล้องและกลมกลืนกับโบราณสถาน
นอกจากน้ีการดดัแปลงหรือซ่อมแซมอาคารก็ควรคาํนึงถึงสภาพท่ีกลมกลืนกบัโบราณสถานดว้ย  
ขณะเดียวกนัการทาสีหรือสีท่ีทาอาคารตอ้งให้เป็นสีท่ีกลมกลืนกบัโบราณสถานไม่ใช่สีท่ีทาแลว้
ปรากฏวา่ดูแลว้แปลกแยกจากสีของโบราณสถานไม่กลมกลืนอยา่งน้ีก่อให้เกิดทศันียภาพอุจาดตา
ได้   ป้ายโฆษณาก็ควรกําหนดรูปแบบ  สี  อะไรทาํนองน้ีถ้าจะอนุรักษ์กันอย่างจริงจัง  ขอ
ยกตวัอยา่งอาคารท่ีติดกบัวดัเสาธงทองมีการอนุรักษ์โดยให้สอดคลอ้งกบัโบราณสถาน คือ วดัปืน
และบา้นวชิาเยนทร์  รูปแบบอาคารจะเหมือนกนั  สีของอาคาร  ความสูงไม่เกินสองชั้น  ชายคาท่ียื่น
ออกมาตอ้งไม่เกิน 20 ฟุต 
ถาม  ในการกาํหนดโทษและการบงัคบัโทษมีปัญหาอะไรบา้งครับ 
ตอบ  หมายถึง  การบงัคบัใชก้ฎหมายในเขตพื้นท่ีเมืองเก่าลพบุรี  มนัมีหลายกฎหมายมีหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องหลายหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเพื่อการบังคับใช้  จากประสบการณ์พบว่าปัญหาอยู่ท่ี
หน่วยงานจะไม่ยอมมีปัญหากบัชาวบา้นและบางกรณีหน่วยงานของรัฐเองกบัทาํให้เกิดการบุกรุก
เช่น  นาํท่ีดินมาใหเ้ช่าเพื่อหารายได ้
ถาม  อาจารยเ์ห็นวา่ควรทาํอยา่งไร 
ตอบ   ตอ้งแยกว่าหากเป็นการกระทาํให้โบราณสถานเสียหายโดยตรงควรให้กรมศิลปากรเป็น
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ส่วนถา้เป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีอยู่โดยรอบโบราณสถานหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ควรเป็นเทศบาลหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ถาม  การอนุรักษโ์บราณสถานควรเป็นอยา่งไร  มีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการอนุรักษโ์บราณสถาน
อยา่งไร 
ตอบ  แนวโน้มในการอนุรักษน์ั้นดูเหมือนจะไม่สัมฤทธ์ิผล  รัฐจะทาํอย่างไรกบัเอกชนคือมองทั้ง
เร่ืองของการอนุรักษ์และในขณะเดียวกนัก็ไม่ปฏิเสธการพฒันาเมือง คือเหมือนว่าเมืองมนัยงัคง
พฒันา   เพราะมนัยงัเป็นเมืองท่ียงัมีชีวิตอยู่ คือ  หมายความว่ามีการอนุรักษ์และการพฒันาไป
ด้วยกัน   การอนุรักษ์และการพฒันาจะทาํให้เป็นเมืองตาย   ตรงกันข้ามเลยนะชมรมอนุรักษ์
โบราณวตัถุสถานและส่ิงแวดล้อมจงัหวดัลพบุรีพยายามบอกว่าการอนุรักษ์ของเราจะทาํให้เป็น
เมืองเป็นและเป็นเมืองเป็นท่ีมีเอกลกัษณ์  การคา้ธุรกิจคิดเร่ืองน้ีก่อนท่ีสามชุกอีก  คุณคิดดูหากการ
อนุรักษย์งัคงรักษาเมืองไวไ้ด ้ เราอาจมีเอกลกัษณ์เฉพาะข้ึนก็ไดคิ้ดก่อนตั้ง 20-30  ปีแลว้นะ   ตลาด
สามชุกมนัเพิ่งจะเกิดมาไม่ก่ีปีมาน่ีเอง  นัน่ก็คือตลาดสามชุกเป็นการอนุรักษแ์ละพฒันาพร้อมกนั 
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ทาํทางเดินเช่ือมกนัปูดว้ยอิฐตวัหนอนเป็นอิฐกระเบ้ือง แลว้ระดมเป็นหลายสิบลา้นปูทั้งเมือง ตลาด
โตรุ่้งก็ตอ้งเป็นตลาดห้าดาวสะอาด  เทศบาลตอ้งเป็นคนจดัโดยให้พ่อคา้แม่คา้มาขายท่ีเขาเรียกฟู๊ ด
แลนด์นะ  ทัว่ทั้งเมืองน้ี  แลว้ก็ยงัจะมีรถไฟวิ่งตรงกรุงเทพฯมาลพบุรีเพื่อเท่ียวโดยเฉพาะเหมือน
กรุงเทพฯหัวหิน   เราคิดหมดแล้วเป็นเมืองโบราณท่ีส่องไฟทาํทุกอย่าง  ปูอิฐส่องไฟหมดไป 20 
ลา้น แต่ไม่เคยเปิดเลยเพราะเทศบาลบอกวา่ไม่มีงบประมาณค่าไฟก็ไม่เสียค่าไฟ  แต่จริงๆแลว้ถา้
เป็นท่ีราชการมนัตอ้งถูกจดัการใหม้นังดงามใหม้นัสมกบัการเป็นเมืองโบราณท่ีอนุรักษแ์ละพฒันา 
ขอขอบคุณครับอาจารย ์ และผมขอจบการสัมภาษณ์แต่เพียงเท่าน้ีครับ 
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สัมภาษณ์ 
กรรมการชุมชนป้อมมหากาฬ 
เมื่อวนัที ่4 มีนาคม 2556 

 
ถาม  มีความเห็นอยา่งไรเก่ียวกบัการกาํหนดเขตโบราณสถาน 
ตอบ  การกําหนดเขตโบราณสถานน้ี มันต้องเร่ิมจากว่ากําหนดจากอะไร ถ้ากําหนดจากว่า
โบราณสถานมีขนาดน้ีมนัก็ตอ้งมีการสํารวจ ในการสํารวจก่อนกาํหนดเขตมนัตอ้งมีหลายๆ ส่วน 
ไม่ใช่รัฐเป็นผูก้าํหนดเองมนัตอ้งมีชุมชนร่วมดว้ย ตอ้งมีคนท่ีอยูใ่นท่ีนั้นหรือบริเวณนั้น หรือคนใน
ตาํบลนั้นท่ีตอ้งช่วยกนัดู ตาํบล อาํเภอ หรือจงัหวดั ไม่ใช่ฉันมีหน่วยงานของรัฐท่ีเดียวคือ กรม
ศิลปากร และก็ขอสํารวจแลว้ก็บอกวา่ น้ีมนัเป็นโบราณสถานสมยัก่อนนะ ฉนัขอประกาศเป็นเขต
โบราณสถานเลย หมายความวา่มนัไม่มีการสาํรวจ เพราะวา่ก่อนท่ีจะมีโบราณสถานมนัตอ้งมีคนอยู ่
ทุกท่ีในประเทศไทย ทัว่โลก ก่อนจะเป็นโบราณสถาน  คนเป็นผูส้ร้างโบราณสถาน เพราะมีคนมา
อยูถึ่งจะสร้าง ความเจริญถึงจะเป็นเมือง ตอนน้ีถา้ถามว่ากฎหมายเห็นดว้ยไหมกบัการกาํหนดเขต
โบราณสถานในปัจจุบนั  ตาํตอบคือ  มันต้องมีส่วนร่วมกับคนเยอะ มีการสํารวจว่าตาํบลน้ีมี
โบราณสถานอยู่ 5 แห่ง ชาวบา้นเห็นเป็นไง มีชาวบา้นอยูข่นาดไหนถึงกาํหนดเขต ไม่งั้นปัญหาน้ี
แกไ้ม่หมดทัว่ประเทศ  
ถาม  ท่ีดินท่ีพกัอาศยัอยู ่เดิมมนัเป็นท่ีดินมีโฉนดหรือไม่ครับ  
ตอบ  ท่ีจริงแล้วท่ีดินตรงน้ีมีโฉนด สมยัรัชกาลท่ี 1 เป็นคนสร้างป้อมปราการ 14 ป้อม ทัว่เกาะ
รัตนโกสินทร์ เป็นป้อมปราการท่ีป้องกนัศตัรู  เม่ือก่อนท่ีน้ีไม่ไดเ้ป็นโบราณสถาน แต่สมยัรัชกาลท่ี 
3  รัชกาลท่ี 5  ไดมี้การพระราชทานท่ีดินใหก้บัขา้ราชการ  ท่ีดินตรงน้ีมีออกโฉนดในสมยัราชกาลท่ี 
5  เป็นโฉนดของประเทศไทยมีทั้งหมด 21 แปลง เป็นท่ีดินท่ีมีโฉนดท่ีดิน  มีเจา้ของท่ีดินถูกตอ้ง
คร่าวๆ คือ มีของท่ีวดัราชนดัดา มีทั้งหมด 1 แปลง  วดัไดป้ระมาณ 1 ไร่  และของคุณเล็กนานา 1 ไร่  
และมีของขา้ราชบริพารเป็นแปลงๆ เยอะมาก มนัก็เลยบอกไม่ถูกว่าก่ีไร่แต่ทั้งหมดคือ 21 แปลง  
ท่ีน้ีมีทั้งหมด 4 ไร่ 3 งาน 95 ตารางวา ทั้งชุมชนป้อมมหากาฬมีทั้งหมด 21 แปลง 
ถาม  ปัญหาเก่ียวกบัการอนุรักษโ์บราณสถานในอดีต ของท่ีน่ีมีอยา่งไรบา้ง 
ตอบ  การอนุรักษโ์บราณสถานในอดีตของท่ีน่ีเป็นการอนุรักษโ์ดยหน่วยงานรัฐ คือมาแค่ซ่อมแซม
แลว้ก็จบ ถึงเวลาก็ใช้งบประมาณในการจดัการซ่อมแซมอย่างเดียว  แต่ไม่มีการบอกว่าสําคญักบั
ชุมชนตรงไหน คือ ไม่มีคนดูแลมากกวา่  มาซ่อมแซมแลว้ก็ปล่อยถึงเวลา 5 ปี  เร่ิมร้าวแลว้ก็ค่อยมา
ทาํใหม่  การอนุรักษโ์บราณสถานของหน่วยงานในประเทศไทยมนัไม่ถูกระบบ การอนุรักษม์นัตอ้ง
มีส่วนร่วมกบัชุมชนคนท่ีอยูใ่กลเ้คียง เพราะว่าไม่งั้นเขาตอ้งเป็นคนดูแล ถามว่าขา้งบนใบไมล่้วง
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หรือว่าท่ีไหนก็ตาม ถ้าเกิดว่าไม่มีคนไปกวาด ก็ปล่อยลมพดัมันก็หล่น  ถ้าเกิดเปรียบเทียบ
โบราณสถานอย่างอยุธยาท่ีโบราณสถานเยอะเน่ียถา้เกิดคนเพิ่งบุกรุกรัฐจะรู้ไหม  ปีหน่ึงมาดูหน
หน่ึงคนก็บุกรุกเพิ่ม  ตอนน้ีมีปัญหาอยธุยา  เชียงราย  อะไรก็แลว้แต่ทุกสถานท่ีท่ีมีโบราณสถาน จะ
มีคนมาอยู่บุกรุกเพิ่ม  คร้ังนั้นเชียงใหม่มีคูเมือง  กาํแพงเมืองก็มีคนมาบุกรุกเพิ่มทุกปี เพราะการ
พฒันาประเทศมนัไร้ระบบ ทาํใหค้นตอ้งไปอยูบ่นแผน่ดินท่ีเป็นของรัฐไปทุกท่ี  ถา้เกิดเรามีคนท่ีอยู่
ตรงนั้น  แลว้มาช่วยกนัดูวา่มีพื้นท่ีโบราณสถานอยู ่1 ไร่ คนอยูร่อบน้ี ทาํยงัไงให้อยูแ่ค่น้ีและไม่เพิ่ม 
และปรับปรุงให้ดีข้ึน  อนันั้นจะเป็นการอนุรักษท่ี์ย ัง่ยืนมากกวา่ท่ีรัฐทาํแลว้ตอ้งมาบาํรุงเสียเงินทุก
ปีๆ  
ถาม  ในเร่ืองของการกาํหนดเขตโบราณสถาน มีป้ายอะไรท่ีกาํหนดขอบเขตบอกให้รู้อยา่งชดัเจน
แน่นอนไหมครับ 
ตอบ  ท่ีจริงแลว้ไม่มี ไปดูแลว้มนัไม่มี  ก็มีแค่ขอบเขตร้ัว  ป้อมเนียดูง่ายๆ ผมอยู่มา 40 กว่าปีแลว้ 
ประกาศท่ีไหนไม่รู้  มีป้ายอยู่อนันึงแต่ไม่ไดเ้ขียนโบราณสถานนะ  เขียนประวติัป้อมมหากาฬมา
จากไหน  ใครสร้างแต่ไม่ไดป้ระกาศวา่น้ีเป็นเขตโบราณสถาน อนุรักษโ์ดยกรมศิลปากร ไม่เคยเห็น 
น้ีบา้นตวัเองก็ยงัไม่เคยเห็น  
ถาม  ในเขตโบราณสถานน้ี มนัมีกฎหมายเก่ียวกับการควบคุมอาคารในเร่ืองของการก่อสร้าง 
ดดัแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือนยา้ยไหมครับ 
ตอบ   มี ตามหลกัแลว้มนัมีแน่นอน ยกตวัอย่างอยา่งถนนราชดาํเนินทั้งเส้น ไม่สามารถทุบแลว้ร้ือ
ทาํใหม่ได้ เพราะเขาอนุรักษ์เป็นโบราณสถาน ในกรุงรัตนโกสินทร์ มันมีสมัยรัชกาลท่ี 5 ไม่
สามารถทุบและเปล่ียนแปลงรูปแบบได ้ การทาํอนุรักษ์ตอ้งให้กรมศิลปากรมาดู  แต่ตอนน้ีมนัมี
ยกเวน้  ถา้เกิดฉนัอยากจะทาํฉนัก็ทุบเลยแต่แอบทุบดว้ย ศาลฎีกาท่ีเป็นข่าวตอนน้ี อนันั้นก็เป็นส่วน
หน่ึงของโบราณสถานในกรุงรัตนโกสินทร์ แต่มีการทุบเพื่อจะร้ือสร้างใหม่ ไม่รู้ว่ามนัมีเหตุอะไร 
แต่โบราณสถานทุกท่ีจะร้ือจะทาํมนัตอ้งมีการพูดคุยทั้งหมด  ท่ีจริงโบราณสถานมีกฎหมายมนัก็
ตอ้งอนุรักษ ์และก็ไม่สามารถร้ือถอนไดจ้นกวา่จะมีการพดูคุยกนั  
ถาม  อยา่งชุมชนบา้นป้อมมหากาฬถูกอนุรักษด์ว้ยหรือเปล่า 
ตอบ  ท่ีจริงแลว้ชุมชนป้อมมหากาฬน้ี เราขอเชิญกรมศิลปากรมาวดับา้นโบราณ ท่ีมีอยู ่6 – 8 หลงัน้ี 
มาวดัแลว้หลายรอบ  เขาก็ยงับอกว่าตอ้งขอไปดูเร่ืองกฎหมายก่อน  และยงัไม่สามารถออกไดว้่า
เป็นโบราณสถานชุมชนป้อมมหากาฬหรือไม่  แต่ชุมชนป้อมมหากาฬไม่ได้อยู่ในกฎหมายการ
อนุรักษ์  การอนุรักษ์แค่ป้อมมหากาฬอย่างเดียวมนัจะมีขอบเขตไม่เท่าไร  ชุมชนป้อมไม่ได้มี
กฎหมายอนุรักษ์  แต่เราก็กําลังทําให้เป็นกฎหมายอนุรักษ์อยู่  ถ้าหากเกิดกฎหมายอนุรักษ์
กรุงเทพมหานคร  หรือหน่วยงานไม่สามารถไล่ร้ือเราได ้นอกจากกรมศิลปากรเท่านั้น 
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ถาม  แสดงวา่พี่กาํลงัมองวา่จริงๆ กฎหมายในส่วนชุมชนท่ีมีสิทธิอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูโบราณสถานน้ี
ยงัไม่มี 
ตอบ  ยงัไม่มีเพราะตามรัฐธรรมนูญปี พ.ศ.2540 – ปี 2550 น้ี ตามมาตรา 86 ถา้จาํไม่ผิด ชุมชนหรือ
คนไทยตอ้งมีส่วนร่วมในการบริหารงานของรัฐ ไม่วา่อะไรทั้งส้ิน ตอนน้ีกฎหมายไม่ใช่ตวัจริง น้ี
แหละคือปัญหาของประเทศไทยท่ีบอกวา่ออกกฎหมายแลว้ชุมชนตอ้งมีส่วนร่วมนะคนตอ้งอนุรักษ์
ด้วย  ถามว่าทาํได้ไหม ตามรัฐธรรมนูญทาํได้เลย  แต่ตามของกระทรวงบอกไม่ได้  กฎของ
กระทรวงเล็กกว่ารัฐธรรมนูญนะครับ  แต่เราไม่ใชรั้ฐธรรมนูญให้เป็นประโยชน์  น่าจะมีแนวทาง
ร่วมกนัทาํงานดีกวา่เพราะกฎหมายกวา่จะออกตอ้งไปเขา้กฤษฎีกาไปเขา้อะไรต่อมิอะไรเยอะ   แต่
กระทรวงหรือกรมศิลปากรสามารถออกกฎกระทรวงไดว้า่ให้ชุมชนช่วยกนัดูแล ไม่ตอ้งผา่นอะไร
เยอะ แค่ผา่นแค่คณะรัฐมนตรี  ไม่ตอ้งผา่นสภา  ถา้ตอ้งผา่นสภาโอกาสท่ีมนัจะออกมาใชบ้งัคบัมนั
ยากมาก  มนัเก่ียวกบังบประมาณ  ท่ีจริงเราไม่ไดห้วงัเร่ืองงบประมาณนะ  คุณถืองบมาเลยแลว้มา
บอกว่าจะทาํอะไร  แล้วเราช่วยกนัทาํทุกอย่างรัฐเป็นคนกาํหนดว่าจะทาํอะไร แต่ไม่เคยเอาจาก
บุคคลท่ีอยูข่า้งล่างไปพูดคุย  น้ีพูดถึงการพฒันาชุมชน  สมมุติในกรุงเทพมี 5,000 ชุมชน  คุณเขียน
อยากไดโ้น่นไดน้ี้  พี่เคยเม่ือก่อนเคยบอกว่าฉันอยากจะพฒันาชุมชน  เขาเอาไมก้วาดกบัท่ีตกัขยะ
ให้ น่ีคือปัญหาของระบบราชการไทย  เป็นระบบของประเทศท่ีบริหารจากส่วนกลางแลว้กระจาย
ไปขา้งล่าง งบประมาณเร่ืองการพฒันา ไม่ใช่พวกบางส่วนก็ไปไม่ถึงชุมชน  มนัตอ้งพฒันามาจาก
ขา้งล่างเพื่อทอ้งถ่ิน ทอ้งถ่ินเป็นคนดูแลเรามากกว่าเช่น  ตาํบลก็มีองค์การบริหารส่วนตาํบลคอย
ดูแล 
ถาม  มีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการอนุรักษไ์หมครับ  
ตอบ  การอนุรักษน้ี์ตอ้งมีส่วนร่วมของคนในชุมชน คนในตาํบล ตอนน้ีในกรุงเทพมหานครในเขต
พระนครเป็นโบราณสถานซะเยอะ  แต่ถามวา่คนรู้ไหมวา่ฉนัตอ้งอนุรักษท่ี์น้ีไวม้าเท่ียวเสร็จแลว้ก็
กลับ  การอนุรักษ์มันต้องออกกฎหมายท่ีให้คนเมืองๆ นั้ นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
โบราณสถานร่วมดว้ย  พี่เห็นจากอาจารยไ์มเคิลท่ีมาลงชุมชน เขาบอกวา่ท่ีกรีซ  อิตาลี หรือโรม มนั
จะมีชุมชนเก่าอนัน้ีมนัก็จะมีการร่วมกนั ท่ีญ่ีปุ่นมนัจะมีหมู่บา้นหน่ึงท่ีเป็นหมู่บา้นไมโ้บราณของ
เขา  การร้ือไมแ้ผ่นหน่ึง  ชาวชุมชนก็จะมาคุยกนัไมน้ี้ผุแลว้ตอ้งทาํร่วมกนั มนัจะมี 2 แบบ  แต่ถา้
เป็นแบบอนุรักษ์มรดกโลกมนัมีกฎหมายทาํอะไรตอ้งให้คณะกรรมการมรดกโลกมาดู ชุมชนไม่
เก่ียว บา้นเป็นบา้นเราก็จริงแต่เราไม่มีสิทธิ จะร้ือแลว้ทาํบา้นใหม่ตอ้งเสนอแลว้ทาํเป็นขั้นตอน  ทาํ
ใหม่แค่ชุมชนคุยกนัไม่ผิดรูปแบบก็พอ  ถา้เอากฎหมายมรดกโลกมา ถา้บา้นร่ัวแลว้จะอยูย่งัไง แต่
ถามวา่ถา้คุยกนัเลยในชุมชนเล็กๆ ไม่ตอ้งไปผา่นขั้นตอนอะไรเยอะบา้นร่ัวสามารถจะทาํไดเ้ลย  แต่
ตอ้งไม่ผิดแบบมนัเป็นขอ้ตกลงกนัระหว่างชุมชน  หน่วยงานทอ้งถ่ินท่ีใกล้ๆ  ไม่ตอ้งรอส่วนกลาง  
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อยา่งหลวงพระบางท่ีเป็นมรดกโลกกวา่จะซ่อมอะไรตอ้งทาํหนงัสือถึงใช่ไหมกวา่หนงัสือจะตกมา
เป็นเดือน แต่บางเร่ืองถา้เราทาํในตาํบลเน่ียออกกฎหมายเฉพาะหรือกฎหมายมีส่วนร่วมกบัตาํบล  พี่
คิดวา่คนในตาํบลเขาจดัการตวัเองได ้อยา่งเขตพระนครน้ีมีโบราณสถานอยูม่ากมาย  ถา้เกิดคนใน
เขตพระนครมาร่วมกนัว่าตรงน้ีทาํอย่างน้ี  สามารถทาํไดเ้ร็วเลยแต่ถา้เกิดรอกฎหมายอยากทาํยงัง้ี
ไม่ได ้ ตอ้งรอวา่เขาอนุญาตไหมถูกระเบียบไหมอะไรไหม  อนัน้ีคือปัญหาของกฎหมายไทย  อยา่ง
ป้อมมหากาฬของพี่น้ี  ตอนน้ีพี่อยากทาสีใหม่เพราะร้าวเหลือเกิน  ทาสีก็ไม่ได ้ ไม่สวยเพราะวา่มนั
ตอ้งรู้ส่วนผสมของปูนเก่า พี่จาํได้ว่า 3 ปีท่ีแล้วมัง่ท่ีมาอนุรักษ์ป้อมมหากาฬมีการเขา้มาทาสีกนั  
ตอนน้ีก็ยงัเหมือนเดิมแต่ขา้งบนไม่มีคนกวาด  พวกพี่ก็กวาดกนัเดือนละหนขา้งบนสายไฟระโยง
ระยา้ตะปูตอกกนั ถามวา่โบราณสถานนะทาํไดไ้หม  ป้อมมหากาฬเป็นโบราณสถานอยา่งหน่ึงนะ
เพราะเป็น 2 ป้อมสุดทา้ยในกรุงเทพมหานคร  และเป็นป้อมน้ีเป็นป้อมท่ีสมบูรณ์ประมาณ 70 
เปอร์เซนตท่ี์มีป้อม  มีกาํแพง  มีประตูทางเขา้เพราะวา่ป้อมพระสุเมรุมีแค่ป้อม  กาํแพงป้อมตรงวดั
บวรราชนิเวศก็เหลือไม่เท่าไร  ท่ีน้ียาวสุดแล้วถามว่ายงัง้ีสายไฟก็ขาด ตะปูก็ตอก เขาจะบอกว่า
ชุมชนๆ  ชุมชนเป็นผูต้อกหรือเปล่า  เถียงใจขาดเลยไม่ใช่  เพราะคุณห้อยสายไฟประดบัคุณก็ตอ้ง
ห้อยตรงตะปู ทุกวนัน้ีไปดูไดเ้ลย ตะปูเพียบ ไม่ใช่เฉพาะป้อมตรงน้ี ถามว่าท่ีอ่ืนเป็นไหมเป็น หิน
ท่ีน้ีเอามาจากอยธุยา  กาํแพงเมืองเก่า  การอนุรักษม์นัตอ้งเป็นระบบ  ตอนน้ีราชการมาแค่ทาํทาํ แลว้
ก็กลบั แลว้จะทาํยงัไงใหค้นอยูไ่ดย้ ัง่ยนื 4 – 5 ปีก็คงจะมาทาํอีกรอบนึง เพราะวา่มนัครบรอบ 231 ปี
แลว้ อีก 4 – 5 ปีก็ตอ้งทาํใหม่เพราะจะครบ 235 ปีแลว้  ก็เหมือนกบัอนุสาวรียป์ระชาธิปไตยดูแลทาํ
ความสะอาด  แต่ถามวา่คนขบัรถผา่นมนัจะมีการหวงแหนไดย้งัไง  ไม่ใช่หนา้ท่ีตอ้งดู  แต่ถามวา่ท่ี
ป้อมมหากาฬน้ีพี่หวงแหนไหม  พี่หวงแหนเพราะมีวฒันธรรม  โบราณสถานบางท่ีมนัมีวฒันธรรม  
ชุมนแต่ละท่ีมนัจะมีวฒันธรรมของตวัเอง  ชุมชนป้อมจะมีวฒันธรรมในการบวงสรวง “พ่อปู่ ป้อม
มหากาฬ” ทุกปีในวนัท่ี 3 เมษายน  จะมีการบวงสรวงท่ีหวัป้อมมหากาฬมีการอญัเชิญของเส้นไหว้
ไป  เป็นการขอขมาพ่อปู่ ท่ีปกป้องรักษาชุมชน น้ีคืออย่างหน่ึงในการรักษาโบราณสถาน  ถามว่า
ตอนน้ีใครมาทํามิดีมิร้ายกับป้อมพวกพี่ก็ไม่ยอม น้ีคือการอนุรักษ์ในตัว  ขนาดอนุสาวรีย์
ประชาธิปไตยตอนน้ีมีใครเอาสีไปทา  เอากระดาษไปปิดไม่รู้สึก  ไม่กลา้ไปยุ่งเพราะมนัเป็นเร่ือง
ของคนอ่ืนไม่ใช่เร่ืองของเรา  แต่ตรงน้ีถ้าใครมาทาํของพี่  พี่ก็ไม่ยอม  มนัไม่มีความรู้สึก  การ
อนุรักษ์มนัตอ้งมีความรู้สึกร่วมของคน ถามวา่อยุธยาตอนน้ีมีบุกรุกเพียบ แต่ถา้เป็นความรู้สึกของ
คนทั้งจงัหวดั  คนทั้งตาํบล  ก็ตอ้งอนุรักษร่์วมกนั  การอนุรักษต์อ้งมีความรู้สึก  มีส่วนร่วมให้มาก
ข้ึน  กฎหมายมนัตอ้งออกใหเ้อ้ือกบัชุมชน  คุณบุกรุกแลว้คุณทาํยงัไงไม่ใหเ้พิ่ม ตอนน้ีพี่ก็ยงัเสียดาย
พี่ไปดูท่ีท่ีเชียงแสนมีการพูดคุยหน่ึงรอบวา่มีการอนุรักษ์ของเมืองเชียงแสน  ตอนน้ีมนัเหมือนกนั
ไปทาํแลว้มนัหายเขาไม่รู้วา่เทศบาลเขาจะทาํต่อไหมเพราะว่าเชียงแสนน้ีเป็นเมืองเก่ามากเลย  คน
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อยู่ในเกาะเมืองทั้งนั้นแหละ  ทาํยงัไงให้ชาวบา้นไม่บุกรุกเพิ่ม  ให้ปรับปรุงให้มนัดีข้ึน  เมืองเก่า
บางทีมีออกโฉนด มนัไม่ได้สืบประวติัตั้งแต่แรกก่อนการออกโฉนดควรจะให้ชุมชนมีส่วนร่วม
เพราะชาวบา้นอาจจะอยู่มานานแลว้แต่โฉนดไม่ใช่ของชาวบา้นแต่เป็นของนายทุน  คนมีเงินเขาก็
ออกโฉนด  แต่คนหาเชา้กินคํ่าเขาไม่รู้จะไปขอออกโฉนดยงัไง ลพบุรีก็เป็น ตอนนํ้ าท่วมพี่เอาของ
ไปให้เขา เขาก็บุกรุกอยูม่าตั้งนานแลว้ ยงัไม่มีใครมาคุยเลย เมืองลพบุรีน้ีสําคญันะ เป็นเมืองหลวง
ของสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แต่ถามคนขา้งวงัฯ รู้ประวติัไหม พระปรางคส์ามยอด ถามวา่
ถา้เกิดตรงนั้นถา้เกิดมนัมีส่วนร่วมของคนทั้งจงัหวดั เจา้พ่อพระกาฬ ตอนน้ีก็มีแต่รถผา่นอยา่งเดียว
เลย มนัไม่มีการอนุรักษใ์หย้ ัง่ยนืวา่รถไฟผา่นรถมนัตอ้งผา่นระบบยงัไง ให้วิ่งทางน้ีไหมไม่น่าให้วิ่ง
แลว้ เพราะรถก็ติด รถจอดเพียบเลย แต่ถามวา่จะอนุรักษต์รงน้ี 2 ท่ีให้มนัถึงไม่ตอ้งรอรถไฟ พี่เคย
ไปลพบุรีแล้วถามว่าวงัพระนารายณ์อยู่ท่ีไหน บางคนบงัไม่รู้เลย ท่ีจริงคนทอ้งถ่ินมนัตอ้งรู้ คน
ลพบุรีตอ้งรู้วา่ตึกหนา้สถานีรถไฟมนัตอ้งอนุรักษ ์สถานีลพบุรีมนัสร้างเมือไร ใหญ่ดว้ย แต่ตึกตรง
นั้นสร้างพร้อมแน่ๆ โรงหนงัก็มี พี่ยงัเสียดายโรงหนงัเขาเลิกไปแลว้มัง่ แต่ถามว่าอนุรักษ์ลพบุรีมี
โรงหนงั แต่โลตลัมาเราไม่เขา้แลว้ สมยัก่อนของท่ีเราเจริญท่ีสุดคือสถานีรถไฟเขาจะมีของขายเยอะ 
ลพบุรีมีโลตลั มีโออิชิดว้ย แต่ของท่ีหนา้ลพบุรีไม่มีคนดูนะ วงัพระนารายณ์ถา้ไม่โปรโมทจะมีคน
เขา้ไปไหม คนแถวนั้นจะไปทาํอะไร ก็ไม่ได้เขา้ ขายของอย่างเดียว วนัธรรมดาก็หมดสิทธิอย่าง
โลหะปราสาทน้ีเพิ่งจะเปิดมาไม่ก่ีปี เพราะรัตนโกสินทร์เพิ่งจะมาบูรณะ ถึงเปิดนะ ไม่งั้นจะเป็นวดั
ท่ีปิด โบราณสถานสาํคญัมีแห่งเดียวในประเทศ ในโลกเพิ่งเปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมมาเม่ือไม่นานมา
น้ี ก็เหมือนกับลพบุรีหรือท่ีใดก็ตาม มนัต้องเปิดมุมมองให้คนเห็น  ต้องร่วมกันอนุรักษ์กันทั้ง
ประเทศไม่ใช่ของฉนั  ถา้เป็นการอนุรักษ์โบราณสถานมนัตอ้งมีจิตสํานึกของคนในประเทศ  ผูน้าํ
ประเทศถามวา่ตอนน้ีอยากอนุรักษอ์ะไรบา้ง  ไม่สน  ถา้มีกระทรวงๆ ไปจดัการ แต่ถามพวกแกนนาํ
รู้จกัประวติัลพบุรีไหม ในหนังสือ ไม่รู้ เพราะมนัไม่มีการเรียนการสอน ถามว่าประวติัศาสตร์
ประเทศไทย สมยักรุงศรีอยุธยา สมยัพ่อขุนราม มีศิลาจารึก ถามว่าชาวบา้นรู้ไหมว่าแปลว่าอะไร 
ศิลาจารึกมนัสําคญันะ เพราะเป็นภาษาแรกของไทย ประวติัศาสตร์ประเทศไทยไม่เคยมีคนสอน
อยา่งจริงจงั และก็มีคนเขียนบนัทึกไม่ก่ีคน มีพระยาดาํรงราชานุภาพ วา่มีจดหมายเหตุจากท่ีไหนๆ 
ท่านก็เขียนเฉพาะในสมยัรัชกาลท่ี 5 ประวติัศาสตร์ไทยมนัหาย  คือประวติัศาสตร์ไทยมีการเรียน
การสอนน้อยมาก  คนมาก่อนโบราณสถานอยู่แลว้เพราะโบราณสถานเป็นส่ิงท่ีคนสร้างข้ึน  การ
อนุรักษต์อ้งเกิดจากคนทั้งประเทศช่วยกนัอนุรักษ ์ แต่คนท่ีช่วยอนุรักษดี์ท่ีสุดคือ  คนในตาํบลนั้น  
คนท่ีอยูใ่นพื้นท่ีนั้นหรือจงัหวดันั้น   
 

จบการสัมภาษณ์ 
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สัมภาษณ์ 

ชาวบ้านทีพ่กัอาศัยอยู่ถนนจักรพรรดิพงษ์ 

แขวงวดัโสมมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 

เมื่อวนัที ่3 มีนาคม 56 

ถาม  ขอทราบช่ือครับ 
ตอบ  ช่ือ วชิิต เป็นคนท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนจกัรพรรดิพงษ ์บา้นในตรงน้ีเป็นโครงการบา้นมัน่คง  ข้ึน
ตรงกบัทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์พื้นท่ีทั้งตึกตลอดแนวถนนนครสวรรคไ์ปจนผา่นหวัโคง้ผา่น
ถนนจกัรพรรดิพงษ์ไปถนนหลานหลวงจะเป็นพื้นท่ีของชุนชนจกัรพรรดิพงษ์ทั้งหมด และทาง
สาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยใ์หช้าวบา้นในกลุ่มน้ีเขา้ร่วมโครงการบา้นมัน่คง  และบา้น
และตึกแถวทั้งหมดน้ีให้เขา้โครงการอนุรักษ์ จุดเร่ิมตน้ของโครงการน้ีกวา่จะเร่ิมได ้ ตอ้งเกิดจาก
การรวมตวัของคนในชุมชนกวา่ 2 -3 ปี รวมตวัในกลุ่มประชาชนท่ีอยูใ่นบา้น  ทุกคนตอ้งมาร่วมกนั
ออมทรัพยเ์พื่อใหมี้ส่วนร่วม  แลว้จดัใหมี้การประชุมกนัทุกวนัเสาร์ท่ี 1 ของเดือน ให้รวมตวัมาออม
ทรัพยแ์ลว้มีการประชุมกนั  จุดเร่ิมตน้ของการทาํโครงการน้ี ทางสํานักงานทรัพยสิ์นฯ เขาจะส่ง  
อาจารยม์หาลยัจากลาดกระบงัมาออกแบบ ออกแบบอยูน่าน  สํารวจความเห็นจากพวกเรา  ใชเ้วลา
เป็นเดือนแลว้ไดแ้บบออกมา โดยมีแบบใหพ้วกเราเลือกกนั 3 แบบ  โครงสร้างของหลงัคาเป็นแบบ
ไหน  ยงัไง  รอบตึกแถวจะไม่เหมือนกนั  ตรงหวัมุมจะเป็นโครงสร้างหลงัคาสังกะสี  ถดัไปหลงัท่ี 
2 หลงัท่ี 3 จะเป็นโครงสร้างหลงัคาตึก แลว้เขาก็จะหาแนวร่วมให้มนัลงตรงกลางกนัให้ไดว้า่จะทาํ
แบบไหนให้โครงการทั้งโครงการเขา้กนัได ้ เอาแบบมาให้เลือก 3 แบบ  ในท่ีสุดในชุมชนก็เลือก
แบบท่ี 2 ส่วนเร่ืองสี  เป็นเร่ืองท่ีทางสํานักงานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยเ์ป็นคนกาํหนดมา
ตั้งแต่ตน้ ว่าถา้เราจะเขา้โครงการอนุรักษ์ตอ้งใช้สีน้ี ทีน้ีสีแต่ละยีห้อเฉดสีไม่เท่ากนั เขาก็กาํหนด
ออดมาแลว้ใหช่้างคนท่ีรับเหมาไปเลือกสีมาใหต้รงกบัท่ีสาํนกังานทรัพยสิ์นฯ กาํหนดมาให้ได ้และ
ถา้จะถามวา่ทาํไมถึงเป็นสีน้ี เพราะทางสํานกังานทรัพยสิ์นฯ กาํหนดมาแลว้ถา้เขา้โครงการอนุรักษ์
ใหเ้ป็นสีน้ี โดยใหดู้ตวัอยา่งกระทรวงกลาโหม, ตึกแถวหนา้พระลาน อยา่งตึกแถวหนา้พระลานเขา
เขา้โครงการอนุรักษ์ เขารู้ทั้งระบบ  ปรับปรุงใหม่ทั้งระบบ  ลองไปหาขอ้มูลดูได ้ส่วนของเรากว่า
จะตกลง กวา่จะไดแ้บบใชเ้วลาเป็นปี 

ถาม  ท่ีดินตรงน้ีเป็นท่ีดินมีโฉนดหรือวา่มีเอกสารสิทธิอะไรไหมครับ 
ตอบ  เป็นสัญญาเช่ากบัสาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์โดยตรง 
ถาม  อยูท่ี่น้ีมาประมาณก่ีปีครับ 
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ตอบ  ตั้งแต่เกิดก็ประมาณ 40 – 50 ปีแลว้ครับ 
ถาม  ในกรณีท่ีมีการอนุรักษ์น้ี ถ้าสมมุติว่าสีมันเก่า หรือเรามีการช่วยอนุรักษ์แล้วน้ี ทาง

สํานกังานทรัพยสิ์นฯ เขาจะมีมาตรการอะไรส่งเสริมหรือบา้งช่วยเหลืออะไรหรือไม่เช่น ช่วยใน
การลดหยอ่นภาษีเงินได ้ภาษีโรงเรือน 

ตอบ  เร่ิมตน้ท่ีทาํ พวกเราตอ้งออกกนัเอง โครงการซ่อมแซมแต่ละห้องน้ี ใชเ้งินซ่อมแซมห้อง
ละ สองหม่ืนกว่าบาท โดยเงินนั้นเอามาจากการท่ีพวกเรารวมตวัในฐานะชุมชน  และมีการออม
ทรัพยทุ์กเดือนมาเป็นเวลาร่วมๆ 3 ปี เงินในกลุ่มออมทรัพยน้ี์มีประมาณแปดแสนถึงเกา้แสนบาท
เกือบๆ ล้านบาท และวนัท่ีเราตัดสินใจทาํตรงน้ีทุกคนรู้แล้วว่าแต่ละบ้านต้องใช้เงินเท่าไรจึง
ตดัสินใจ  ในแต่ละบา้นตอ้งเสียเงินประมาณ 24,000 – 25,000 บาท  ก็ใช้วิธีกูเ้งินจากออมทรัพยท่ี์
เป็นเงินของเราเอง ออกมาจ่างใหผู้รั้บเหมาไป แลว้พวกเราผอ่นทุกเดือนๆ ละ 1,000 บาท เป็นการกู้
เงินออมทรัพยข์องเราเองเพื่อให้กลุ่มออมทรัพยข์องเรามีผลประโยชน์ มีรายไดข้ึ้นมาจากดอกเบ้ีย
ของพวกเราเอง  

ถาม  แสดงวา่ตรงน้ีรัฐไม่ไดม้าช่วยใช่ไหม 
ตอบ  ถามวา่สํานกังานทรัพยสิ์นฯ มีช่วยเหลืออะไรบา้งไหม  มีช่วยเหลือเงินมา 1 แสน หรือ 2 

แสนบาทเท่าท่ีจาํได ้
ถาม  สมมติวา่ถา้เกิดสีมนัเก่าลง เอางบประมาณของผูใ้ดมาปรับปรุง 
ตอบ  ตรงน้ีอยูใ่นการรับประกนัของผูรั้บเหมา โดยมีอายุรับประกนัประมาณ 1 ปี  แต่ผูรั้บเหมา

เขาบอกวา่ใชสี้อยา่งดี อาจจะมีอายนุานถึง 3 หรือ 5 ปี ข้ึนไป  
ถาม  ในต่างประเทศในกรณีท่ีชุมชนมีสิทธิในการอนุรักษ ์รัฐบาลจะมีเงินในการช่วยซ่อมแซม 

เช่นอาจจะใหป้ระมาณ 80 เปอร์เซนตห์รืออะไรยงัง้ี คือรัฐไม่ไดทิ้้งประชาชนท่ีร่วมกนัอนุรักษ ์ 
ตอบ  ตรงนั้นอาจจะเพราะเป็นบา้นท่ีมีโฉนด แต่เราอยู่ในของสํานกังานทรัพยสิ์นฯ เพราะงั้น

พอเขาเสนอโครงการมา และคนในชุมชนร่วมมือกนัได ้ไม่ตอ้งดูอะไรมากดูจากเงินทุนออมทรัพย์
ท่ีเรามีกนัตวัเลข น่าจะเป็นลา้นไปแล้ว เพราะทุกเดือนตอ้งเก็บกนัทุกคน เก็บต่อคนเดือนละ 100 
บาท เผลอแป็บเดียวตวัเลขเกือบลา้นแลว้ เพราะฉะนั้นการออมทรัพยม์นัช่วย 

 
 

จบการสัมภาษณ์ 
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สัมภาษณ์ 

ชาวบ้านทีพ่กัอาศัยอยู่ถนนจักรพรรดิพงษ์ 

แขวงวดัโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 

เมื่อวนัที ่3 มีนาคม 56 

ถาม  ขอทราบท่ีอยูค่รับ 
ตอบ  แขวงวดัโสมมนสั เขตป้องปราบศตัรูพา่ย กรุงเทพมหานคร 
ถาม  พกัอาศยัอยูท่ี่น้ีมาประมาณก่ีปีแลว้ครับ 
ตอบ  อยูต่ ั้งแต่เด็กแลว้ค่ะ และก็ไปอยูต่่างจงัหวดับา้ง แลว้ก็กลบัมาอยูท่ี่น้ีเหมือนเดิม 
ถาม  บริเวณถนนเส้นน้ีมีการอนุรักษพ์วกอาคารหรือโรงเรือนอยา่งไรครับ 
ตอบ  คือวา่มีการอนุรักษ์อาคาร  เขาจะไม่ให้เปล่ียนทรงเลย  ถา้เกิดจะก่อสร้างใหม่หรืออะไร 

จะตอ้งมีแปลนแลว้ก็ไปท่ีทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ แล้วเขาจะอนุมติัหรือไม่เขาจะบอกมา
ภายหลงั 

ถาม  ท่ีตรงน้ีเป็นท่ีของทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์
ตอบ  ใช่ค่ะ 
ถาม  การอนุรักษน้ี์ ชุมชนมีส่วนร่วมยงัไงไหมครับ ท่ีบอกตอ้งทาสี 
ตอบ  มีค่ะ เขาจะมีพวกทางเขต มาดูวา่จะทาสีใด ตอนนั้นก็ทาํตรงนั้นไปแลว้ ช่วงชานเขาก็ทาํ

มาเร่ือย ทาํมาถึงตรงร้านกลว้ยแขก 
ถาม  เวลาเราซ่อมแซมอะไรพวกน้ีรัฐเขาออกใหใ้ช่ไหมครับ 
ตอบ  ทาํเองค่ะ  

จบการสัมภาษณ์ 
 

 
 

 

 

 

 

 



199 

 

สัมภาษณ์ 
นายช่างผงัเมืองเทศบาลเมืองลพบุรี 
วนัที ่23 พฤศจิกายน เวลา 10.30 น. 

 
ถาม ช่วยแนะนาํตวัเองครับ 
ตอบ พนกังานเทศบาล ตาํแหน่งช่างผงัเมือง ระดบั 5 
ถาม เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองของการคุม้ครองและดูแลรักษา หรือการอนุรักษโ์บราณสถานในเขตเมืองลพบุรี
อยา่งไรครับ 
ตอบ  มีในลกัษณะของการปฏิบติัตามเทศบญัญติั เทศบาลเมืองลพบุรี พ.ศ.2533 เร่ืองการก่อสร้างอาคาร
ในเขตโบราณสถาน มีการกาํหนดความสูงของแต่ละโซน ตามแต่ละโซนของพื้นท่ี ลกัษณะความสูง
ก็จะมีตั้งแต่ไม่เกิน 4 เมตร ไม่เกิน 8 เมตร และไม่เกิน 16 เมตร แลว้แต่บริเวณท่ีอยูใ่กลห้รือไกลจาก
โบราณสถาน 
ถาม พอจะบอกไดไ้หมครับวา่บริเวณนั้น มีก่ีบริเวณ 
ตอบ มีทั้งหมด 5 บริเวณ บริเวณท่ี 1 น้ีห้ามก่อสร้างเลยก็คือ ตวัโบราณสถานทั้งหมดท่ีอยูใ่นเขตเมือง 
บริเวณท่ี 2 น้ี จะสร้างสูงไดไ้ม่เกิน 8 เมตร การกาํหนดความสูง 8 เมตร ก็คือ ใชค้าํวา่วดัจากฟากตรงขา้ม
โบราณสถาน ก็คือถนนหรือทางเทา้ท่ีอยูฟ่ากตรงขา้มในระยะ 20 เมตร ตรงน้ีจะสูงไดไ้ม่เกิน 8 เมตร 
บริเวณท่ี 3 คือ บริเวณท่ีห่างจากโบราณสถานออกไปตามลกัษณะของตารางในแผนท่ีมีความสูงได้
ไม่เกิน 16 เมตร ไม่มีขอ้กาํหนดวา่ห่างเท่าไร แต่มีความสูงไดไ้ม่เกิน 16 เมตร บริเวณท่ี 4 จะสูงได้
ไม่เกิน 4 เมตร ซ่ึงติดกบัโบราณสถานปรางคส์ามยอด บริเวณที่ 5 ไม่มีตารางขีด ก็คือ สร้างสูงได้
ไม่เกิน 16 เมตร 
ถาม สูงสุดก็คือ 16 เมตร ตํ่าสุดก็คือ 4 เมตร พอจะบอกไดไ้หมครับวา่ปัญหาท่ีเก่ียวกบัโบราณสถาน 
ท่ีมีการบุกรุกหรือการก่อสร้างอาคารสูงในเขตโบราณสถานเมืองเก่าลพบุรี ในอดีตและในปัจจุบนั
เป็นอยา่งไร  
ตอบ ขอ้มูลตรงน้ี เร่ืองการก่อสร้างตามเทศบญัญติัเพิ่งกาํหนดเมื่อปี 33 ฉะนั้นในสภาพปัจจุบนั
อาจจะเห็นอาคารท่ีมีความสูงเกิน 16 เมตร อยูบ่า้งในบางเส้นทาง เพราะวา่มนัน่าจะเกิดจากเราไม่มี
เทศบญัญติัควบคุมอาคารเก่ียวกบัเร่ืองการกาํหนดความสูง จึงอาจจะมีอาคารท่ีมีความสูงเกิน หลงัจาก 
พ.ศ.2533 ไปแลว้เรายดึถือเทศบญัญติัน้ี และเทศบญัญติัน้ีไม่มีผลยอ้นหลงักบัอาคารท่ีเกิดข้ึนก่อนท่ีมี
เทศบญัญติัน้ี และไม่บงัคบัใชก้บัหน่วยงานของราชการ 
ถาม ตอนน้ีในส่วนท่ีเก่ียวกบัเร่ืองของการควบคุมการก่อสร้างอาคารสูงน้ี จริงๆ ควบคุมความสูง
ของอาคาร แต่ยงัไม่มีท่ีจะตอ้งกาํหนดรูปแบบไหมครับ 
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ตอบ รูปแบบยงัไม่มีขอ้กาํหนด 
ถาม เร่ืองของการบุกรุกโบราณสถานในปัจจุบนัน้ีใครเป็นผูมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบ 
ตอบ ของหน่วยศิลปากรท่ี 4 ลพบุรี  
ถาม พอจะบอกเร่ืองของกรณีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบับริเวณประตูชยัได้ไหมครับว่ามนัเกิดการบุกรุก
เน่ืองมาจากสาเหตุอยา่งไรบา้งครับ 
ตอบ การบุกรุกน้ีคาดว่ามนัเกิดข้ึนมานานแลว้ เน่ืองจากบริเวณท่ีบุกรุกมีลกัษณะเป็นแนวตะเข็บ
ระหวา่งเขตเทศบาลเมืองลพบุรีกบัตาํบลโพธ์ิเกา้ตน้ซ่ึงเป็นเขตตะเขบ็รอยต่อ แต่อาคารหรือเพิงหรือ
ท่ีปลูกสร้างน้ีจะปลูกสร้างหลงักาํแพงเมืองซ่ึงอยู่ในเขตของตาํบลโพธ์ิเกา้ตน้ เพราะฉะนั้นในเขต
ของเทศบาลเมืองเป็นถนน ช่ือถนนประตูชยั และมีท่อระบายนํ้ าเป็นทางเทา้ ในส่วนนอกกาํแพงเมือง
ก็คือเป็นของตาํบลโพธ์ิเกา้ตน้ แต่ระยะเวลาท่ีเขามาบุกรุกอาศยัไม่แน่ใจวา่อยูม่านาน แต่จากสภาพท่ีเห็น
คือ น่าจะอยูม่านาน 
ถาม มีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการอนุรักษโ์บราณสถานในเขตเมืองเก่าลพบุรีอยา่งไรบา้งครับ 
ตอบ คือให้ทางกรมศิลปากร ดูแลเกี่ยวกับเร่ืองโบราณสถานของตัวเองที่มีผู้บุกรุก แลว้ก็ประเด็นอีก
หน่ึงคือ เร่ืองลักษณะของประชาชนเคยเช่าอยู่อาศัยกึ่งๆ บุกรุกหรือเปล่า เราก็ไม่ทราบขอ้มูลตรงน้ี 
เพราะประสบการณ์ที่ผ่านมามีคนมาประสานงานติดต่อสอบถามชาวบา้นซ่ึงอยู่อาศยัที่กรม
ศิลปากร มีสัญญาเช่าแล้วจะร้ือและจะปลูกใหม่ ทางเราก็ประสานงานไปทางจงัหวดั ถา้ร้ือแลว้ปลูก
ใหม่ วา่เขาอนุญาตไหม เพราะวา่ลกัษณะที่ดินที่เป็นส่วนราชการ ที่ราชพสัดุ ที่กรมศาสนา ที่กรม
ศิลปากร ที่ของกองทพับก ถา้ประชาชนจะเขา้อยู่อาศยัตอ้งให้เจา้ของท่ีดินอนุญาต ทาํหนงัสืออนุญาต 
ท่ีของการรถไฟก็เหมือนกนัตอ้งให้การรถไฟอนุญาตก่อน ทอ้งถ่ินหรือเทศบาลจึงจะอนุญาตได ้แต่
ถา้เจา้ของที่ดินที่มีสิทธิเช่าอยู่ เขามีนโยบายที่จะไม่อนุญาตให้คุณก่อสร้างแล้ว คุณก็ก่อสร้าง
ไม่ได้ ยกตวัอย่าง หน้าบนัได 51 ขั้น เกิดไฟไหมจ้าํได้ไหมครับ ตรงนั้นชาวบา้นท่ีไดรั้บความ
เดือดร้อนจะขออนุญาตทราบข้อมูลมาว่าท่านผูว้่าราชการจงัหวดัลพบุรี ในสมยันั้นไม่อนุญาต 
เพราะเขา้ใจวา่เป็นเขตโบราณสถานรอขุดคน้ของทางกรมศิลปากร เฉพาะบริเวณท่ีไฟไหมส่้วนพื้นท่ี
อ่ืนเป็นพื้นท่ีของท่ีราชพสัดุ ซ่ึงจดัให้มีการเช่าอยู่แล้ว จึงจะจดัให้มีการพฒันาพื้นที่ แต่ทางกรม
ศิลปากร เขา้ไปแยง้ว่าเป็นเขตโบราณสถาน ซ่ึงจะตอ้งมีการขดุคน้  
ถาม แสดงว่าที่ตรงนี้มันก็ยังมีการโต้แย้งว่าเป็นของใครกันแน่ ระหว่างกรมศิลปากร กับที่ราช
พสัดุ  
ตอบ ใช่ เพราะวา่ท่ีราชพสัดุเขามีหลกัฐานแสดงวา่เขาเป็นเจา้ของที่ดิน เพราะวา่เขาเป็นคนรักษา
ท่ีของรัฐ แต่กรมศิลปากร เขาอา้งวา่มีประกาศพื้นท่ีโบราณสถาน 2514 มีอาณาเขตขอบเขตชดัเจน 

จบการสัมภาษณ์ 
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สัมภาษณ์ 
ผู้พกัอาศัยอยู่ในเขตโบราณสถานประตูชัย 

เมื่อวนัที ่14 พฤศจิกายน 2555 
 

ถาม การมาอยู่อาศยัตรงน้ีมนัมีเอกสารสิทธิหรือไม่ และมีการอนุญาตให้มีการอยู่อาศยัหรือไม่ 
และอยูม่านานเท่าไร 
ตอบ ก็มีสัญญากบักรมศิลปากรผูท่ี้เช่า ผูท่ี้เป็นเจา้ของบา้นมีสัญญากบักรมศิลปากร ปีละ 700 บาท 
ถาม อยูอ่าศยัมาประมาณก่ีปีท่ีบริเวณน้ี 
ตอบ  ท่ีอยูน้ี่ผมไม่ทราบวา่ก่ีปี ผมมาอยู ่20 กวา่ปีแลว้ 
ถาม รู้หรือเปล่าครับวา่ท่ีตรงน้ีมนัเป็นท่ีโบราณสถาน มีเขตกาํหนดบอกไหม มีป้ายอะไรบอกไหมครับ 
ตอบ ไอป้้ายน้ี เราไม่ทราบ ถ้าจะพูดเร่ืองน้ีจริงๆ แล้ว ตอ้งไปถามผูท่ี้เขาเช่าสิทธิ เราพอจะรู้ว่า
ขอบเขตของท่ีดินของกรมศิลปากรนั้นแค่ไหน 
ถาม ตรงประตูชยัน้ีก็คือ ดูจากเขตตรงไหนครับ ตรงแนว  
ตอบ แนวประตูชยัก็คือ น้ีคือประตูชยั และก็เป็นเนินดิน ทีน้ีว่าอาณาเขตที่ครอบครองสิทธิของ
กรมศิลปากร มนัจะห่างจากเขตโบราณสถานเท่าไร อนัน้ีผมไม่ทราบ แต่ท่ีเราทราบน้ี คือ เน่ืองจาก
ประตูนั้นมาถึงเสาตรงน้ีครับ 
ถาม เสาไฟฟ้านั้นนะครับ 
ตอบ ประตูนั้นมาถึงเสาเป็นเขตของกรมศิลปากร จากตรงน้ีไปเป็นท่ีมีโฉนด ท่ีลอ้มร้ัวน้ี ยงัทางข้ึนถนน 
ทางรถไฟ 
ถาม มีใครมาบอกไหมครับว่าเคยเป็นท่ีของกรมศิลปากร 
ตอบ  ส่วนมากเราจะรู้อยู่แลว้ รู้กนัเอง รู้กนัโดยปริยาย กรมศิลปากรเขาก็มาสํารวจตลอดนะครับ 
เม่ือวานก็มา 
ถาม ปัญหาเร่ืองเก่ียวกบักฎหมายการบุกรุกโบราณสถาน พี่พอจะรู้ไหมวา่มนัมีกฎหมายเร่ืองของ
การบุกรุกโบราณสถานดว้ย 
ตอบ อนัน้ีจะเรียกว่าเขาบุกรุกไม่ได ้เพราะเขาอยู่โดยมีสิทธิเช่าท่ีดินของกรมศิลปากร 
ถาม แสดงว่าท่ีดินแถวน้ีมีเอกสารสิทธ์ิ แต่ว่าอยู่ท่ีกรมศิลปากรให้เช่า 
ตอบ มี มนัมีสัญญาเช่ากบักรมศิลปากรเขาอยู ่ผูท่ี้ครอบครองสิทธินะครับ หรือวา่กบักรมศิลปากรน้ี 
สัญญาเช่ากนัก่ีปี เราไม่ทราบ 
ถาม สัญญาเช่าน้ีมนัเป็นสัญญาเช่าระยะยาวหรือวา่ปีต่อปี 
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ตอบ เราไม่แน่ใจนะ เพราะวา่แถวน้ีมนัจะเป็นปีต่อปี ตั้งแต่ขา้งหนา้ อยา่งร้านคา้นะ เขาจะเป็นปีต่อปี 
ปีนึงก็ไม่ก่ีบาท แค่ 600 ถึง 700 บาท ประมาณน้ี 
ถาม แต่พี่ไม่รู้ 
ตอบ ถา้จะไดข้อ้มูลจริงๆ ตอ้งถามคนท่ีเขาเช่าท่ีของกรมศิลปากร อนัน้ีเรามาเช่าบา้น เราไม่ไดเ้ช่าท่ี
ของกรมศิลปากร 
ถาม มีขอ้เสนอแนะอะไรเก่ียวกบัการจดัการเก่ียวกบับา้นท่ีอยูใ่กลบ้ริเวณโบราณสถานน้ีไหมครับ 
เพื่อมนัจะเป็นประโยชน์ในเร่ืองของการอนุรักษโ์บราณสถานดว้ย 
ตอบ  อนัน้ีเหตุผลนะครับ คือ อยา่งบา้นหลงัน้ีทรุดโทรมอยา่งน้ีเขาให้ซ่อมได ้มุงหลงัคา ทาํหลงัคา 
ทาํพื้น ทาํฝาบา้น แต่พอจะปลูกบา้นข้ึนมาใหม่ เขาไม่ให้ทาํ คือถา้พงัก็ปล่อยพงัไปเลย เลิกสัญญา 
คือ ซ่อมได ้แต่ไม่ใหป้ลูกใหม่ ซ่อมปรับปรุงได ้
ถาม แต่ปลูกใหม่ไม่ไดว้า่งั้นเถอะ 
ตอบ ครับ จะมาร้ือแลว้ปลูกใหม่ไม่ได ้
ถาม แต่ขอ้เท็จจริงตรงน้ี คือวา่ ถา้เกิดวา่สมมุติวา่รัฐมีเงินอยูก่อ้นหน่ึง และเขา้มาจดัการปลูกบา้น
ใหใ้หม่เลย โดยมีลกัษณะคือ เราอยูก่บัโบราณสถานได ้ขณะเดียวกนัมนัจะไม่เป็นสังกะสี มนัมีสภาพ
เป็นภูมิทศัน์ท่ีกลมกลืนกบัตวัโบราณสถาน ทางพี่คิดวา่อยา่งไร 
ตอบ  ผมคิดวา่ดี อยา่งนอ้ยๆ นกัท่องเท่ียวเขาจะไดเ้ห็นวา่สภาพของมนัดี 

 
จบการสัมภาษณ์ 
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สัมภาษณ์ 
ผู้พกัอาศัยอยู่ติดกบัโบราณสถานประตูชัย 
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ถาม อายก่ีุปีครับ 
ตอบ 55 ปี 
ถาม บา้นของพี่อยูใ่นเขตโบราณสถาน พี่หรือเปล่า 
ตอบ รู้สิ ผมเสียค่าเช่าเขาอยู ่
ถาม รู้โดยการเสียค่าเช่า  
ตอบ ก็รู้อยู่แลว้ว่ามนัเป็นเขตของกรมศิลปากรเขา 
ถาม ตอนท่ีรู้น่ี รู้ตั้งแต่ตอนไหนครับ 
ตอบ ก็ตั้งแต่เร่ิมมาอยู ่
ถาม อยู่อาศยัมาประมาณก่ีปีแลว้ครับ 
ตอบ  ประมาณ 30 ปี 
ถาม พี่พอจะรู้อะไรเก่ียวกบักฎหมายเร่ืองการบุกรุกโบราณสถานบา้งไหม 
ตอบ เขามีขอ้หา้มเยอะนะ ของกรมศิลปากรน่ี เขาจะมีหนงัสือแจง้ให้ทุกปีๆ เลยวา่เราจะตอ้งทาํให้อยู่
ในกฎของเขา เขาห้ามหลายอยา่ง เช่น ห้ามการต่อเติม ห้ามทาํลายโบราณสถาน วตัถุ อะไรพวกน้ี 
แต่เราก็ไม่ไปแตะตอ้งเขาอยู่แลว้ มนัก็อยู่ห่าง เราก็รู้ คือ เขาจะมีหนงัสือแจง้มาทุกปีว่ามีขอ้ห้าม
อะไรบา้ง 
ถาม แสดงว่าหน่วยงานของกรมศิลปากร เขามีหนังสือมาบอกขอ้แนะนาํ 
ตอบ ใช่ การบาํรุงรักษา คือ โบราณสถาน วตัถุ ของพวกน้ี จะมีกฎให้เราไดรั้บรู้รับทราบทุกปี จะมี
หนงัสือแลว้เราก็จะตอ้งปฏิบติัตามเขา ถา้เราไม่ปฏิบติัตามเขา เราก็อยูไ่ม่ได ้
ถาม กรมศิลปากรมีการกาํหนดแนวเขตอะไรใหเ้ห็นชดัเจนบา้งไหม 
ตอบ ก็ชดัเจน เขามาพื้นท่ีน้ี เขาวดัใหแ้ลว้ บา้นต่อบา้น วดัใหแ้ลว้ 
ถาม อยา่งแนวเขตน้ีของกรมศิลปากรน้ี กรมศิลปากรเคยประกาศให้เราเห็นไหมวา่ตรงน้ีมีป้ายติด
วา่เป็นพื้นท่ีของกรมศิลปากร 
ตอบ เขาจะมี อยา่งเช่น สุดบา้นหลงัน้ีจะเป็นโฉนดแลว้ ของเขามีหลกัเขตของเขาอยู่ หมดบา้นน้ีจะ
เป็นท่ีดินมีโฉนด คือ เป็นแนวยาวไปเลยว่าจากกาํแพงมาน้ียาวเท่าไหร่ ก่ีเมตร อย่างไรผมก็ไม่รู้ 
เพราะบา้นผมไม่ใช่บา้นสุดทา้ย 
ถาม มีขอ้เสนอแนะอะไรเก่ียวกบัเร่ืองของปัญหาท่ีเก่ียวกบัการบุกรุกโบราณสถานหรือท่ีพี่อยูไ่หม 
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ตอบ  มนัก็ไม่มีการบุกรุกกนัหรอก ทางกรมศิลปากรเขาก็รับรู้เร่ืองทุกอยา่งแลว้ อยา่งเช่น กรณีเขา
มา เขาตอ้งมาถ่ายรูปดว้ยทุกๆ ปี เขาไม่ใช่แค่มีหนงัสือมา เขามีเจา้หน้าท่ีมาถ่ายรูปทั้งเขตขา้งหน้า
หรือวา่ในบา้น ท่ีวา่เรามีการต่อเติมอะไรไหม เขาจะมีเจา้หนา้ท่ีมาถ่ายรูปวา่ปีท่ีแลว้ลกัษณะบา้นเรา
เป็นแบบน้ีแลว้ปีต่อมาเขาก็ถ่ายรูปวา่เรามีการเปล่ียนโครงสร้างบา้นไปไหม มีอะไรเปล่ียนแปลงบา้ง 
เขาไม่ให้ต่อเติม ถา้เราต่อเติมอะไรตอ้งแจง้ให้เขารับรู้ตลอด เขาก็ทาํอย่างรัดกุม ไม่มีการปล่อยให้เรา
มาทาํอะไรตามใจชอบ เขา้ไปหมกเมด็อะไรอยา่งน้ีเราทาํไม่ไดห้รอก 
ถาม ทีน้ีเขาคิดค่าเช่ากนัปีละเท่าไรครับ พอจะบอกไดไ้หมครับ 
ตอบ ผมเสียปีละ 900 บาท 
ถาม เขาวดัเป็นตารางวาไหม 
ตอบ  น่าจะเป็นลกัษณะนั้น ก็คือ เน้ือท่ีมากก็จะเสียมาก คือเป็นลกัษณะอยา่งนั้น 

 
จบการสัมภาษณ์ 
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สัมภาษณ์ 
อดีตประธานชมรมอนุรักษ์โบราณวตัถุสถานและส่ิงแวดล้อมจังหวดัลพบุรี 
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ถาม ขอใหช่้วยแนะนาํตวัเอง 
ตอบ ผูรั้บใบอนุญาตเป็นเจา้ของโรงเรียนกาํจรวิทย ์อาํเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี และอดีตประธาน
ชมรมอนุรักษม์าตั้งแต่ปี 46 ประมาณ 2 สมยั สมยัละ 2 ปี ก็จะเป็นช่วงท่ีทาํงานเป็นกรรมการชมรม
มาก่อนแลว้ก็มาเป็นประธานชมรม ตอนน้ีก็เป็นท่ีปรึกษาของชมรม  
ถาม เก่ียวกบัชมรมอนุรักษโ์บราณสถานน้ี พอจะบอกบทบาทหนา้ท่ีไดไ้หม 
ตอบ  ในส่วนของชมรมอนุรักษโ์บราณวตัถุสถานส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัลพบุรีน้ี บทบาทก็คือ เป็นการ
รวมกลุ่มของคนท่ีสนใจรักบา้นรักเมืองซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นเอกชน และขา้ราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน
ศิลปวฒันธรรม หรืออยา่งท่าน อาจารยภู์ธร เดิมท่านเป็นพนัธรักษข์องวงันารายณ์ และท่านก็ไปเป็น
อาจารยข์องสถาบนัราชภฏัเทพสตรี และเออร่ีออกมาก็จะทาํงานเก่ียวกบัอนุรักษ์โบราณสถานซ่ึงเราก็
ทาํงานกบัท่านมาโดยตลอดรวมกบัทางสํานกัศิลปวฒันธรรม อาจารยว์ิไลวรรณ ฉํ่าพิรุณ ก็เคยเป็น
เลขาพี่ เราก็จะมีเครือข่าย นอกเหนือจากกรรมการท่ีเป็นผูท่ี้มีใจรักเมืองลพบุรีก็จะมีเครือข่าย เช่น 
เครือข่ายรักถํ้าเอราวณั รักเมืองโบราณ ซบัจาํปาและจาํปีสิรินธร และก็มีกลุ่มวดัถํ้าตะโก กลุ่มวดัเขา
สมอคอน วดัไลย ์กลุ่มน้ีจะเป็นเครือข่ายของเรา ซ่ึงเกิดจากงานท่ีเราทาํ ตอนน้ีดูเหมือนกลุ่มสูงวยัเยอะ 
เราอยากไดก้ลุ่มคนรุ่นใหม่ หรือไปตั้งชมรมยุวอนุรักษ ์ตอนน้ีเราเร่ิมรู้สึกลา้เพราะเราทาํกนัมาเยอะทาํ
กนัมานานสาํเร็จบา้งไม่สาํเร็จบา้ง อนัน้ีคือภารกิจ ทัง่อนุรักษโ์บราณสถานและส่ิงแวดลอ้ม แลว้เวลาท่ี
หน่วยงานของจงัหวดัมีอะไรก็จะเชิญเราเป็นตวัแทน จะเป็นทั้งผงัเมืองทั้งอนุรักษ์เมืองเก่า
ชมรมจะเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัทางจงัหวดั เป็นกรรมการของอนุรักษศิ์ลปกรรมทอ้งถ่ิน 
ถาม วิทยานิพนธ์ผมจะศึกษาเฉพาะพื้นท่ีเมืองเก่า บริเวณของวดัสันเปาโลมาบริเวณคลองเรือก 
1.729 ตารางกิโลเมตร ผมอยากทราบปัญหาท่ีเก่ียวกบัโบราณสถานเฉพาะเขตเมืองเก่า อาจารยพ์อจะ
บอกไดไ้หมครับวา่ในอดีตมนัเป็นยงัไง และปัจจุบนัเป็นยงัไงครับ 
ตอบ จริงๆ เมืองลพบุรีเป็นเมืองท่ีโดดเด่น เพราะโบราณสถานกบัเมืองอยูคู่่กนัมานานมาก แต่ว่า
ในส่วนท่ีอยูก่็มีสาํนกัศิลปากร แต่ก่อนเป็นแค่หน่วยศิลปากร ท่ีดูแล เท่าท่ีรู้เพราะพี่เองนอกจากจะทาํงาน
ชมรมอนุรักษแ์ลว้ พี่ก็ยงัเคยเป็นนกัการเมืองทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นเทศมนตรี สมยันั้นคณะอนุกรรมการอนุรักษ์
เมืองเก่าดว้ย เมืองลพบุรีโชคดีตรงท่ีวา่มีเทศบญัญติัควบคุมการก่อสร้างมานานตั้งแต่ประมาณปี 30 
เพราะเม่ือมีพร้อมๆ กบัท่ีมีรัตนโกสินทร์ เราก็เลยให้แนวทางมาว่า เมืองที่เป็นเมืองเก่าน่าจะมี 
พระราชบญัญติัควบคุมการก่อสร้าง ถา้ไม่มีแบบน้ี อาจารยเ์ช่ือวา่จะมีแต่ตึกอยูใ่นเมืองเยอะแยะแลว้ 
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ตอนน้ีก็ยงัควบคุมความสูงกนัได้บา้ง แต่ในส่วนของการบุกรุกก็ยงัมีอยู่ ถามว่าทาํไมมนัยงัมีอยู่ 
ก็ตอ้งกลบัไปถามกรมศิลปากรวา่ทาํไมถึงยงัปล่อยให้มี เพราะวา่จริงๆ แลว้ในมุมมองของพี่และเพื่อน
ท่ีเป็นภาคเอกชนเมืองลพบุรีไม่ไดเ้ติบโตเลย ในเขตเมืองมีแต่ท่ีราชพสัดุ ท่ีกรมศิลปากร ที่ทหาร
ขยายอะไรก็ไม่ได ้ไม่มีใครอยากอยู่ เมืองขยายไม่ออก แต่พอท่ี ท่ีเป็นพื้นท่ีของเป็นกรมศิลปากร
ถา้กรมศิลปากรดูแลใหเ้ช่าแค่ในจุดนั้นก็คงจะดีในเขตของตวัเอง แต่วา่มนัเป็นการบุกรุกแมก้ระทัง่
คลองเรือกท่ีอาจารยพ์ดู เม่ือสมยัท่ีพี่เป็นเทศมนตรี พี่ตอ้งลอกคลอง เพราะวา่บา้นมนัเขา้ไปในคลอง 
ซ่ึงตรงน้ีมนัเป็นท่ีของกรมศิลปากร กรมศิลปากรตอ้งดูแลให้เช่ากนัถูกๆ เยอะแยะไปหมด ตอ้งบอกวา่
ตรงน้ีเป็นแนวท่ีเราตอ้งลอกคลองเพื่อให้การระบายนํ้ า และเรียกวา่เป็นแนวคูคลองโบราณ แนวตั้ง
กาํแพงเมือง แนวครองท่ีเป็นเขต แต่ก่อนน้ีถา้อาจารยไ์ปดูภาพเก่าๆ ก่อนท่ีจะลอกคลอง บา้นลงมา
เยอะแยะมาก แต่เราก็ลอกไปไดห้ลายปีนบัแต่พี่เป็นเทศมนตรีก็ประมาณปี 30  
ถาม ปัญหาของการก่อสร้างบา้นเรือนมนัมีก่อนปี 30  
ตอบ มีมาก รวมถึงวดัปืนท่ีอาจารยเ์คยเห็น ตั้งแต่ไฟไหมปี้ 2511 ตอนนั้นเขตที่ไฟไหม ้คือ เขต
ถนนพระราม คือ แถวๆ ท่าหินทั้งหมด เพราะงั้นคนก็ไม่อยากไปไกลบา้นตวัเอง ตอนน้ีราชการมีท่ีวา่ง
ตรงวดัปืนก็เลยให้อยูแ่กข้ดัไปก่อน ตั้งแต่ปี 2511 จนปี 2546 – 2547 มนัก่ีปี พี่เคลียไดป้ระมาณ 48 
เกือบ 40 ปีดว้ยกนั ถามวา่มีความพยายามไหม พยายาม Case Study ศึกษาวา่วดัปืนน้ีถูกบุกรุกมาแลว้ 
เจา้ของน้ีบางคนอยูเ่มืองนอก แลว้หลายคนก็มีบา้นอยูแ่ลว้ แต่ตรงน้ีเป็นท่ีเก็บสินคา้ คือ จริงๆ ตวัเอง
ก็ไปสร้างบา้นใหม่หมดแลว้ แต่ก็ยงัไม่มีท่ีก็ยงับุกรุกท่ีตรงน้ีอยู ่ตอนนั้นพี่เป็นประธานชมรม พี่ก็รู้
ถึงความพยายามตรงน้ีมานานแล้ว แต่ว่าจงัหวะดีท่ีมีผูน้ ําของของจังหวดัใส่ใจ คือ ท่านรองผูว้่า
ราชการจงัหวดัลพบุรี ท่านธนทัเดช ท่านก็ใส่ใจกรณีน้ี ท่านก็เรียกพี่มาขอความคิดเห็น แลว้ก็จงัหวะ
ดีท่ีสํานักศิลปากรมีท่านอนัน ชูโชติ ผอ.สํานัก มาอยู่ด้วย ตอนแรกท่านบอกว่า “ทาํยงัไงดี ชมรม
อนุรักษ์จะเอามวลชนมาทาํยงัไงดีตรงน้ี” เราก็คิดกนั ตอนนั้นก็เป็นช่วงที่เกี่ยวกบัในหลวง เรา
อยากที่จะฉลองครบรอบครองราชย ์คือ ถือโอกาสเอาอนัน้ีทาํอะไรถวายในหลวงดี พฒันาบา้น
พฒันาเมือง เราพยายามดึงพระมหากษตัริย ์มาเพื่อให้ประชาชนทาํอะไรดีๆ ให้กบับา้นกบัเมือง ก็
เอาเด็กโรงเรียนวินิตฯ กบัโรงเรียนเทศบาลมาพฒันาตรงวดัปืน แลว้ใชส่ื้อให้เป็นประโยชน์ ออกข่าว
เลยว่า “เด็กๆ จะไดรู้้จกัวดัปืนนะ สอนประวติั วา่วดัปืนเป็นอะไร ” ให้ตรงนั้นรู้วา่ “เขามาทาํอะไร
ตรงน้ีแลว้”  คือ ใชเ้ยาวชน ใชแ้นวทาง ใชส่ื้อก่อนมาทาํ แลว้ท่านรองฯ ก็ให้เราไปหาอาจารยพ์ิบูลฯ 
ไปคุยกบับา้นบางบา้นว่า อยากจะทาํความดีไหม มีอยู่คนหน่ึงเขาเป็นคุณลุงซ่ึงเขาไม่ได้รวยอะไร
แต่เขาอยู่ในแถวตลาดเทศบาล ตลาดบนเมือง เขาบอกว่า “เขาอยากคืนพื้นท่ี” เราก็บอกจงัหวดั
ขอใบประกาศสักใบไดไ้หม และก็มีทาํงานไฟฟ้า เราไปมอบกนัในท่ีประชุมของหวัหนา้ส่วนราชการ
เลย ให้เขารู้สึกวา่เขาภูมิใจจริงๆ จะทาํยงัไงให้หาคนดีเป็นตวัอยา่ง หาคนดีๆ ท่ีมีจิตใจดีๆ อยากจะคืน
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ท่ีให้แผน่ดิน เพราะตรงน้ีเป็นท่ีแผ่นดิน ท่ีหลวงอยู่ เราก็ทาํข่าวอีก แลว้มีอยู่คนหน่ึงคุณพ่อเขาป่วยอยู ่
เราก็เชิญรองผูว้่าฯ ไปหาท่ีบา้นเขาเลย ไปขอบคุณ เพราะเขาจะคืนพื้นท่ีเหมือนกนั ไปขอบคุณเขาท่ี
เตียงผูป่้วยเลย รองฯ ก็ยอม ประมาณ 4 – 5 ครอบครัวท่ีเร่ิมคืนพื้นท่ี  
ถาม วธีิของอาจารยน้ี์เหมือนกบัเป็นการอภยัทานประมาณน้ี  เลยนะครับ 
ตอบ ลกัษณะนั้น เราก็ไม่ไดว้า่เขาผิด พอเห็นคนนั้นคืนคนน้ีคืน แต่ตอ้งเส่ียงต่อการถูกกร่นด่า คนท่ี
ไม่อยากคืน ก็แช่ง “ยายน้ีจะเผาบา้นแถวน้ี จะไล่ท่ีเรา ฯ” คือเราตอ้งยอมรับสภาพของคนท่ีเห็นแก่ตวั 
แต่คนท่ีเห็นแก่บา้นแก่เมืองน้ีเราก็เชิดชูยกย่องเขา แต่มนัยงัไม่หมด ยงัอยู่อีกตั้ง 10 ครอบครัว 
ในเม่ือไม่หมดทาํอย่างไร เดินขอก็มีนะอาจารย ์เดินขอตามบา้นท่ีเขา คือ ตรงน้ีเป็นท่ีเก็บแต่บา้น
ร้านเขาก็อยูริ่มถนน ไปเดินขอเขา ท่านรองฯ ไปเดินเองเลย พี่ก็ไปเดินดว้ย กบัคุณนิวตัร ธาราภูมิ 
ไปเดินขอให้คืนตรงน้ีเถอะ คุณก็มีร้านของคุณแลว้ ตรงน้ีคุณเอาไวเ้ก็บของคืนเถอะ ใช้ทุกวิธีแลว้ 
เดินขอก็แลว้อะไรก็แลว้ คุณนิวตัร ธาราภูมิ ก็ไปเดินขอกบัพี่ เพราะเป็นคนแถวนั้น คุณนิวตัรก็ถูกว่า  
วา่ไดท่ี้มนัตอ้งเอามาสร้างอะไรแน่เลย คือทุกคนไม่มีดีเลย พี่ไปทาํอะไรเพื่อวดัปืน หลงัจากนั้นจึงตอ้ง
ใชก้ฎหมาย คุณอนนัต ์ชูโชติ บอกวา่ผมใชก้ฎหมาย แกก็บอกวา่ “แลว้ ผอ.สํานกัฯ คนอ่ืนๆ ทาํไมไม่ใช ้
แลว้ทาํไมท่านถึงคิดใช ้ในเม่ือมนัควรจะใชไ้ดต้ั้งนานแลว้” แลว้พอเขาใชก้ฎหมาย ไม่นานก็สําเร็จ 
ก็ออกมาเป็นวดัปืนสง่างามอยา่งท่ีเห็น แต่จะเห็นวา่กลยุทธ์ท่ีใชม้นัหลายวิธีการกวา่ท่ีจะไดม้าประชุม
กบัเจา้ของครอบครัวประชุมกนัหลายยกมากๆ จนสรุปคือกฎหมาย 
ถาม สรุปแลว้ก็คือทั้งในอดีตและในปัจจุบนัเร่ืองของการบุกรุกโบราณสถาน ในจงัหวดัลพบุรี 
บางพื้นท่ีก็มีการออกไปได ้
ตอบ  บางพื้นท่ี  ถา้มนัไม่วกิฤต หรือวา่กรมศิลปากรยงัไม่ทาํอะไร 
ถาม แต่วา่จุดอ่ืนมีการแกไ้ขปัญหาอยา่งไร 
ตอบ มนัยงัไม่ชดัเจน เพราะว่า จริงๆ เรามองเห็นว่ามนัควรจะทาํอีกตั้งหลายจุด ยกตวัอย่างเช่น 
จุดตรงประตูเมือง ขา้งหลงัประตูเมือง ตรงประตูชยั ขา้งหลงัตอนนํ้าท่วมน้ีเละเลย เขาก็อยูก่นัอยา่งลาํบาก 
และเขาก็อยู่กนัอย่างไม่ถูกตอ้ง แต่ก็ยงัมีการปล่อยปะละเลย ตรงน้ีเป็นหน้าท่ีของกรมศิลปากร 
ตอ้งไปใส่ใจแลว้จะตอ้งไม่ให้มาบุกรุกเพิ่มมากข้ึน ตรงน้ีมนัควรจะเป็นหนา้ท่ีกรมศิลปากร ชมรม
อนุรักษฯ์ จะไปนัง่ทาํไดอ้ยา่งไรหมดทุกจุดๆ  แต่วา่จุดน้ีมนัเป็นจุดอุจาดตามากเน่ืองจากอยูก่ลางเมือง  
บา้นเจา้พระยาวิชาเยนทร์ก็สวยงามสง่า  ถา้ตรงน้ีพอเราเคลียร์ไป  เห็นวา่ก่อนหนา้น้ีจะมีการเอาวง
ออร์เคสตรามาเล่น ล่าสุดน้ีมีโขนมาเล่น ตรงนั้นแหละทาํอะไรก็ไดใ้ห้มนัมีแอคทีวิต้ี ให้คนในบา้น
ในเมืองเห็นโบราณสถานท่ีดูสง่างามแลว้ก็เขา้ไปใชไ้ดอ้ยา่งมีความสุข อนันั้นมนัตอ้งมีกลยทุธ์เสริม
เขา้ไปดว้ย 
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ถาม อาจารยค์รับ ขอ้เสนอแนะในการแก้ปัญหาเก่ียวกบัการอนุรักษ์โบราณสถาน อาจารยมี์
ขอ้เสนอแนะอะไรบา้งไหมครับ 
ตอบ ตอ้งให้ความรู้ประชาชน ให้เขาตระหนกั ถา้เฉพาะกลุ่มเรากลุ่มเดียวไม่ได ้และส่ิงท่ีสําคญัท่ีสุด 
เราตอ้งลงไปทาํท่ีเยาชน ถา้เยาวชนไดเ้ห็นความสําคญั อย่างโรงเรียนพี่สมยัก่อนพี่จะไม่จดัออก
ทศันศึกษาต่างจงัหวดั พี่ให้นโยบายเลยเด็กตอ้งรู้ตวัรู้ตนของตวัเอง วงันารายณ์ วดัญาณรังศรี 
สวนสัตวส์ระแกว้ ไม่ตอ้งไปท่ีไหน อนัตรายก็อนัตราย เอาบา้นเอาเมืองเราก่อน รู้จกับา้นเมืองเราก่อน  
ถา้เด็กโตหน่อยไปเข่ือนป่าสัก 
ถาม อาจารยท์าํใหผ้มคิดถึง คนท่ีมาพดูกบัผมเร่ืองหน่ึง เขาบอกวา่ “เขาอยูต่่างประเทศ เขาบอกวา่ 
ง่ายมากท่ีสุดเลยวิธีการท่ีจะทาํการอนุรักษเ์มืองคือปลูกฝังตั้งแต่เด็ก ให้เด็กรู้ว่าเมืองน้ีความสําคญั
มนัอยูต่รงไหน พระนารายณ์คือใคร เขามาก่อตั้งเม่ือปีเท่าไร สามารถอธิบายไดช้ดัเจนเลยถึงประวติั
ความเป็นมาของเมืองลพบุรี” 
ตอบ ถูกตอ้ง นั้นแหละ ซ่ึงจริงๆ ถา้พูดไปแลว้ อยา่งเม่ือวานพี่ไดป้ระชุมกบัท่านผูว้า่ฯ ท่านผูว้า่ฯ 
บอกว่า ท่านฯก็เน้นอยากให้เยาวชน  เม่ือนั้นจริงๆ แลว้ถา้ท่านผูว้า่ฯ ลงเต็มตวั ขบวนแห่น้ีตอ้งสั่ง
โรงเรียนเลย โรงเรียนขา้งนอกก็ตอ้งมาดู พระนารายณ์อยูไ่กลใช่ไหม มาดูตรงพระปรางคส์ามยอด
เด็กโตหน่อย เด็กเล็กอนุบาลก็ไม่ไดเ้ห็น ขบวนแห่ตรงไหน เด็กไปประจาํจุดตรงไหน ตอ้งให้เด็ก 
คือ เราไม่สั่งก็ไม่ไดน้ะ ถา้จะบอกวา่ “เอา้เด็กๆ ให้พ่อแม่ไปดูก็ไม่ได ้หรือไม่ยงังั้นก็ตอ้งสั่งรายงาน 
เด็กชอบทาํรายงาน อาจารยก์็ชอบสั่งเด็ก ไปทาํรายงานวาดรูปขบวนแห่ท่ีประทบัใจ ตวัละครท่ีประทบัใจ 
เน้ือหาประวติัศาสตร์ในขบวนนั้นมนัเป็นอยา่งไร เราตอ้งใหง้านใหเ้ด็กคน้ควา้ ตวันั้นตวัอะไรท่ีนัง่เสล่ียง
อยู่นะตวัไหน ตวัน้ีคือตวัอะไร เขามีความสาํคญัในสมยัประวตัิศาสตร์ยงัไง ตอ้งให้เด็กไดศ้ึกษา
อยา่งลุ่มลึกเขา้ไปใหเ้ห็นวา่ ทาํไมฝร่ังเศสถึงมามีความสัมพนัธ์กบัเรา และเปอร์เซียคืออะไร  ไม่อยา่งนั้น
เด็กก็จะไม่รู้ ยกตวัอยา่ง อยา่งลูกพี่ พี่ใหลู้กไปเล่นแสงเสียงทุกวนั เด๋ียวน้ี แม่เราตอ้งไปดูท่ีพระท่ีนัง่
ท่ีพระนารายณ์เสร็จสวรรคตพระท่ีนัง่สุทธาสวรรค ์เด็กรู้แลว้ เพราะฉะนั้นการอะไรท่ีจะทาํให้ลูกเรารู้
หรือเยาวชนรู้ คือ ตอ้งเขา้ไปคลุกเขา้ไปเล่นอยูใ่นวงั ไปเล่นมอญซ่อนผา้ในนั้น ไปดูการแสดงแสงเสียง 
ไปดูพระท่ีนัง่สุทธาสวรรคเ์ขามีอะไร ตอ้งใหเ้ด็กไดซึ้มซบับ่อยๆ  
ถาม นั้นก็คือ เกิดจิตสาํนึกข้ึนมา 
ตอบ อาจารยไ์ปเจอผูห้ญิงจีนเขาเป็นนกัวิจยั  เขามาทาํวิจยัท่ีวงันารายณ์  เขาไปถามคนขา้งๆ วงั  
ถามวา่เคยเขา้วงัไหม ไม่เคย บางร้าน บางคน ถามวา่ทาํไมไม่เคย ก็เห็นอยูท่าํไมตอ้งเขา้  
ถาม ก็คือเห็นแต่วงัแต่ไม่เคยทราบความเป็นมาของวงัเลย นอกจากแนวทางของการตระหนกัแลว้
อาจารยมี์อยา่งอ่ืนอีกไหม 
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ตอบ  ครูก็ตอ้งรู้ดว้ย เหมือนกบัวา่ อตัลกัษณ์ของจงัหวดัก็ตอ้งสอดคลอ้ง เหมือนกบัโรงเรียนกบัจงัหวดั
ก็ตอ้งไปดว้ยกนั เหมือนตอนน้ีท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัฯ มอบโรงเรียนทุกโรงเรียน ตอ้งรู้ภูมิปัญญา
บา้นเมือง และศึกษาตวัตนของชุมชนของตวัเองวา่ตวัเองไทยพวน  ตวัเองไทยยวน ตวัเองไทยรามญั  
มนัมีตน้ตอของมนัมายงัไง โรงเรียนตอ้งรู้ เด็กตอ้งรู้ ถา้ผูใ้หญ่สั่งมาแบบน้ีโรงเรียนก็ตอ้งสนองดว้ย  
ท่ีจริงไม่ตอ้งรอให้ผูใ้หญ่สั่งหรอกเป็นหน้าท่ีของโรงเรียนเลย เด็กตอ้งรู้ตวัตนของชุมชน ของเมือง 
ตวัน้ีสาํคญัแลว้ครูก็ตอ้งรู้ดว้ย ครูน้ีสําคญัถา้ครูไม่รู้อยา่ไปคิดวา่เด็กจะเอาอะไรมารู้หรอก  ครูก็ตอ้งรู้
อย่างชมรมอนุรักษ์จดัประจาํ คือ การสัมมนาให้ความรู้บา้นเมือง อย่างล่าสุดที่ชมรมอนุรักษ์
ทาํนิทรรศการ เทิดพระเกียรติพระนารายณ์ ก็จดัสัมมนาให้ครูรู้และจดัทวัร์ในวงั ตอ้งทาํบ่อยๆ 
บางทีครูก็ได้กลุ่มเดียวแต่ครูลพบุรีมีตั้งเยอะ จงัหวดัลพบุรีมี 11 อาํเภอ แต่ครูมาแค่ 100 กว่าคน 
มนัไม่ทัว่จะทาํอยา่งไร 
ถาม อาจารยค์รับแลว้เก่ียวกบัเร่ืองของการกาํหนดเขตโบราณสถาน อาจารยค์ิดวา่มนัเป็นปัญหา
ในลพบุรีไหม  เพราะวา่โดยหลกัแลว้เราจะเห็นป้ายประกาศวา่ “ใครบุกรุกอะไรอย่างน้ีเป็นความผิด” 
แต่ผมก็ยงัเห็นวา่มีการบุกรุกกนัอยูเ่ร่ือย มนัไม่มีการกาํหนดเขตท่ีมนัชดัเจน 
ตอบ ก็อยา่งท่ีบอก ตอ้งแจง้ให้ประชาชนทราบ ถา้มนัรุนแรงก็ตอ้งใชก้ฎหมายอยา่งท่ีทาํ ซ่ึงถา้ทาํ 
ดีกวา่ไม่ทาํ ไม่อยา่งนั้นเมืองก็จะยิง่แยม่นัจะยิง่เส่ือมไปเร่ือยๆ 
ถาม อาจารยพ์อจะทราบไหมครับวา่มนัมีกฎหมายเก่ียวกบัการกาํหนดเขตโบราณสถาน เม่ืออธิบดี
กรมศิลปากรประกาศเป็นโบราณสถานแลว้ ก็มีอาํนาจท่ีจะกาํหนดเขตโบราณสถาน ทีน้ีผมอยากถาม
อาจารยว์า่ อาจารยรู้์ไหมวา่จริงๆ แลว้เขตโบราณสถานมนัจริงๆ แลว้มนัอยูข่นาดไหน  
ตอบ  ถา้เขตเมืองเก่าท่ีเขาบอกก็จะแค่ 1.729 ตารางกิโลเมตร มนัรวมพื้นท่ีบางส่วนของเขตเทศบาล
เท่านั้น เขากลวัว่าถา้เอาทั้งหมดทั้งเขตเทศบาลมนัจะทาํอะไรยาก เขาก็เลยค่อยๆ กาํหนดเขตเมือง
เก่าแค่ในเฉพาะหลงัทางรถไฟไป ก็เลยค่อยๆ ทาํ แต่ถา้ไม่ทาํเลยจะยิง่แย ่
ถาม  คือในเขตเมืองเก่ามนัก็จะมีโบราณสถานหลายจุด และแต่ละจุด เช่น แนวประตูชยั, คลองเรือก
(คูเมืองเดิม) ก็ถือวา่เป็นโบราณสถาน ทีน้ีปัญหาท่ีมนัมีการบุกรุกผมเขา้ใจวา่จริงๆ แลว้ประชาชน
อาจจะยงัไม่รู้วา่เขตโบราณสถานท่ีแทจ้ริงมนัห่างประมาณไหน 
ตอบ ก็อยา่งท่ีบอกวา่เม่ือไรท่ีประกาศก็จะตอ้งแจง้ให้ประชาชนท่ีอยูใ่นเขตของศิลปากร ทราบว่า
คุณจะต่อเติมอะไรไม่ได ้หรือตรงน้ีอยูไ่ม่ไดแ้ลว้นะ มนัไดแ้ค่ไหน คุณจะตอ้งบอก 
ถาม อาจารยค์รับอีกเร่ืองหน่ึงก็คือ กรณีศึกษาวดัสันเปาโล วดัสันเปาโลมนัมีตึกท่ีก่อสร้างแลว้มนั
บงัโบราณสถานวดัสันเปาโลเลย 
ตอบ และเราก็ใชเ้งินของมูลนิธิซ้ือตึกมาลา้นหน่ึง และก็ทุบแลว้ส่วนหน่ึง แต่มนัยงัไม่หมด ซ่ึงจริงๆ 
ตรงนั้นจะวา่ไปแลว้มนัเป็นท่ีท่ีสมเด็จพระนารายณ์ให้เป็นวดั ไม่รู้มนัออกเอกสารสิทธิไปไดต้ั้งแต่
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เม่ือไร ทีน้ีพูดถึงจุดอีกจุดหน่ึงแถวๆ คลองเรือก(คูเมืองเดิม)ก็ออกเป็นเอกสารสิทธิไปได ้ซ่ึงจริงๆ 
ตรงนั้นมนัเป็นท่ีกรมศิลปากร น่ีคือส่ิงท่ีจะตอ้งเป็นปัญหาคาใจอยู่ ว่ามนัทาํไมถึงเป็นอย่างนั้น 
อย่างวดัสันเปาโลตอนน้ีมนัทุบตึกไปแล้วตึกหน่ึง แต่ยงัมีท่ีท่ียงัเป็นท่ีเอกสารสิทธิของคนอ่ืนอยู ่
ของเอกชนเรายงัซ้ือไดไ้ม่หมด ซ่ึงอยูท่ี่กรมศิลปากร วา่จะทาํยงัไงท่ีจะเปิดมุมมองให้ออกมาสง่างาม
ยิง่ถา้เกิดวา่ไม่ไดซ้ื้อท่ี ตอนน้ีเท่าท่ีรู้คือในหลวงไม่ไดรั้บพระราชทาน เราจะถวายแต่ในหลวงไม่ไดรั้บ 
สาํนกัพระราชวงัไม่ไดรั้บท่ีตรงน้ีท่ีเราซ้ือไวก้็ยงัเป็นประเด็นอยูว่า่มูลนิธิของพูล่าํยองน้ีซ้ือมาจะเป็น
กรรมสิทธ์ิใคร  เราซ้ือมาแลว้ซ้ือจากเขาแลว้ก็ยบัย ั้งการสร้างตึก 

 
จบการสัมภาษณ์ 
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สัมภาษณ์ 
หัวหน้ากลุ่มงานโบราณคดี 
วนัที ่21 ตุลาคม พ.ศ.2555 

ถาม ขอใหช่้วยแนะนาํตวัเอง 
ตอบ ขา้พเจา้หวัหนา้กลุ่มงานโบราณคดี สาํนกังานศิลปากรท่ี 4 ลพบุรี  
ถาม เก่ียวขอ้งอยา่งไรเก่ียวกบัการอนุรักษโ์บราณสถานน้ี พอจะบอกบทบาทหนา้ท่ีไดไ้หม 
ตอบ มีหนา้ท่ีในการดูแลโบราณสถาน สาํรวจขดุคน้และข้ึนทะเบียนโบราณสถาน โดยมีหนา้ท่ีร่วมกบั
หน่วยงานอ่ืนๆ เราไม่ใช่เจา้ของคนเดียว มีหน่วยงานอ่ืนที่ตอ้งร่วมกนัดูแล เช่น ราชพสัดุ มีหนา้ท่ี
ดูแลสาธารณะประโยชน์เพื่อการสาธารณะตามวตัถุประสงคข์องสถานท่ีนั้น เป็นตน้ 
ถาม ปัญหาท่ีเก่ียวกบัการทาํให้โบรารณสถานเสียหายในเขตลพบุรีมีอย่างไรบา้งตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบนั 
ตอบ ในอดีตมีการเขา้ไปปลูก มีการอพยพเขา้ไปปลูกบา้นเรือนบริเวณคลองเรือกและประตูชยั  
มีการบุกรุกเขา้ไปสร้างโกดงัเก็บสินคา้ ร้านคา้ และท่ีอยูอ่าศยั ในบริเวณวดัปืน นอกจากน้ียงัมีการสร้าง
ร้านหนังสือนายอินทร์ติดกบัโบราณสถาน หรือบริเวณวดัสันเปาโลมีการก่อสร้างอาคารติดเขต
โบราณสถานและสูงจนบดบงัโบราณสถาน มีการออกโฉนดท่ีดินทบัท่ีดินซ่ึงเป็นโบราณสถาน 
ถาม ปัญหาการกาํหนดเขตโบราณสถาน 
ตอบ ก่อนอ่ืนตอ้งเขา้ใจคาํวา่โบราณสถานก่อน โดยแบ่งโบราณสถานออกเป็น โบราณสถานท่ีมีเจา้ของ 
และโบราณสถานท่ีไม่มีเจา้ของ และยงัมีโบราณสถานอีกประเภทหน่ึง คือ โบราณสถานท่ีข้ึนทะเบียน
และไม่ข้ึนทะเบียน ลพบุรีมีโบราณสถานส่วนหน่ึงท่ีข้ึนทะเบียน เช่น วงันารายณ์ ปรางสามยอด 
และมีการข้ึนทะเบียนอยู่ 2 อย่าง คือ ข้ึนทะเบียนแบบกนัเขต กบัข้ึนทะเบียนแบบไม่กนัเขต 
การไม่กนัเขตนั้น เน่ืองจากว่า แต่เดิมพระราชบญัญตัิก่อนปี พ.ศ.2504 มีพูดไวอ้ยู่ขอ้หน่ึงว่า 
โบราณสถานท่ีมีช่ือมาก่อนหนา้น้ี มาตรา 8 บรรดาโบราณสถานท่ีอธิบดีกรมศิลปากร ไดจ้ดัทาํบญัชี
หรือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนท่ีพระราชบญัญติัโบราณสถานฯ จะใชบ้งัคบั คือ อยูต่ ั้งแต่ปี 
พ.ศ.2470-2480 มีโบราณสถานอยู่กลุ่มหน่ึง ที่ได้ข้ึนทะเบียนไว ้ในสมยันั้นจะข้ึนไวแ้ต่ชื่อ 
สืบเน่ืองมาจาก พ.ศ.2498 มีกฎหมายท่ีออกใชบ้งัคบัในขณะนั้น  แต่พอกฎหมายปี พ.ศ.2504 เกิดข้ึน 
ไดมี้การประกาศเขต แต่ในขณะนั้นไม่มีการประกาศแน่ชดัวา่เอาก่ีเมตร ณ บดัน้ี ก็ยงัไม่การกาํหนด
ท่ีแน่ชดั ใช้ดุลพินิจแลว้ก็ใช้แนวปฏิบติัท่ีถือกนัมาโดยทัว่ไปท่ีให้ใช้ 20 เมตร แต่ก็ยงัไม่แน่ชดัว่า 
20 เมตร จากตรงไหน จากตวัโบราณสถานหรือขอบของโบราณสถาน  
ถาม พื้นท่ีบางพื้นท่ีมีปัญหาระหวา่งพื้นท่ีท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของเอกชนกบัพื้นท่ีท่ีเป็นโบราณสถาน
จากการท่ีผมไดส้ัมภาษณ์นายช่างรางวดัท่ีดิน ไดบ้อกวา่ พื้นท่ีบางพื้นท่ีมีโฉนดท่ีออกในสมยัรัชกาลท่ี 5 
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ที่ของกรมศิลปากรที่ใช้แผนที่แบบราบ แต่ไม่ตรงกนั กรมศิลปากรจึงเขา้ไปคา้นและทาํให้เกิด
ปัญหาข้ึน อยากทราบวา่กรมศิลปากรแกปั้ญหาอยา่งไร 
ตอบ รัชกาลท่ี 5 ออกโฉนดก็ตอ้งดูวตัถุประสงค ์ตอ้งดูวา่ปัจจุบนัออกโฉนดผิดบา้งไหม สมยันั้น
ความรู้ยงัไม่ถึง การออกโฉนดผิดก็มีบา้ง ซ่ึงทาํให้ถูกบา้งผิดบา้ง บางแปลงเป็นบึงนํ้ าก็ยงัมี
การออกโฉนด แมก้ระทัง่หลวงเองก็ยงัมีการทาํผิด ที่บา้นพกัคนชราเป็นหนองนํ้ าทั้งแปลงก็มี 
หรือแมแ้ต่สถานีตาํรวจเป็นบึงทั้งแปลงก็มี อนัน้ีไม่โทษวา่ผิดถูกอยา่งไร คือว่าโบราณคดีเขา้ไปก็
งานชา้  
ถาม ตรงน้ีมีปัญหาอยูใ่ช่ไหมครับ 
ตอบ ยงัมีปัญหาอยู่ค่ะ ถา้กรมท่ีดินคิดว่าโฉนดท่ีดินท่ีออกมาสมยัรัชกาลท่ี 5 ถูกตอ้งเสมอ ก็จะมี
ปัญหาแบบน้ีในลพบุรี และไม่สามารถออกโฉนดไดด้ว้ย หากไม่มีการแกไ้ขปัญหาน้ี 
ถาม แลว้ทาํอยา่งไร 
ตอบ ก็ตอ้งออก 
ถาม ลพบุรีในส่วนท่ีเป็นปัญหามากก็คือการบุกรุกแนวคูเมืองใช่ไหมครับ มีขอ้เสนอแนะอยา่งไรบา้ง
ในการแกไ้ขปัญหา 
ตอบ อยากเสนอแนะวา่ อยากให้มีการเวนท่ีดินคืน และจดัท่ีชุมชนใหม่ให้กบัชาวบา้นท่ีเขา้ไปบุกรุก
อาศยัอยูใ่นบริเวณเขตโบราณสถาน 
ถาม จากท่ีผมศึกษาโบราณสถานมา ผมมีความคิดวา่ ในดา้นการอนุรักษโ์บราณสถานมกัจะมีปัญหา
ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง คือ ท่ีดิน ผงัเมือง และราชพสัดุ 
ตอบ มนัเป็นไปโดยปริยาย เน่ืองจากมนัเป็นเขตโบราณสถาน เราไม่รับผดิชอบไม่ได ้ 
ถาม เม่ือมีหลายหน่วยงานเขา้มาเก่ียวขอ้ง จึงทาํใหเ้ร่ืองการอนุรักษด์อ้ยลง 
ตอบ ใช่ค่ะ จริงๆ แลว้เมืองลพบุรีเป็นเมืองท่ีมีลกัษณะเป็นเมืองนาํร่องในการบริหารจดัการร่วมกนั
ในหลายหน่วยงาน 
ถาม คุณภคดีคิดวา่ ควรมีหน่วยงานเขา้มาทาํหนา้ท่ีดูแลแทนกรมศิลปากรหรือไม่ครับ เช่น ชมรม
อนุรักษโ์บราณวตัถุสถานฯ 
ตอบ แต่ชมรมอนุรักษฯ์ ไม่มีความสามารถ ไม่มีอาํนาจทางกฎหมาย และไม่มีการจดทะเบียนตาม
กฎหมาย 
ถาม หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีในการดูแลโบราณสถาน มี 2 หน่วยงานใช่ไหมครับ คือ กรมศิลปากร กบั 

สาํนกันโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

http://www.onep.go.th/
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ตอบ สํานกันโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จะดูแลเฉพาะส่ิงแวดลอ้มรอบ
โบราณสถานเท่านั้น เช่น จะทาํอยา่งไรไม่ให้ตึกสูงเขา้มาเบียดโบราณสถาน ใกลเ้กินไป เขาควรจะทาํ
ในส่วนพื้นท่ีรอบนอก ในส่วนของโบราณสถานกรมศิลปากรมีหนา้ท่ีดูแลอยูแ่ลว้  

 
จบการสัมภาษณ์ 
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สัมภาษณ์  
เจ้าหน้าที ่ส านักงานทีด่ินจังหวดัลพบุรี 

วนัที ่17 ตุลาคม 2555 
 

ถาม เร่ิมจากแนวคูเมือง  มีการปลูกสร้างบา้นเรือนอยูติ่ดคลองอยากทราบวา่พื้นท่ีบริเวณดงักล่าวน้ี
เป็นพื้นท่ีของใคร  
ตอบ เป็นท่ีกรมศิลปากร ร่วมกบัธนารักษ ์ 
ถาม ไม่ใช่ท่ีของเอกชนใช่ไหมครับ 
ตอบ ไม่ใช่ 
ถาม อยา่งนั้นการอนุญาตก็ข้ึนอยูก่บักรมศิลปากร กบัธนารักษท่ี์จะอนุญาต ถึงจะไม่ใช่พื้นท่ี ท่ีอยู่
ในความรับผิดชอบของสํานกังานท่ีดิน ท่ีดินจะรับผิดชอบเฉพาะกรณีท่ีดินท่ีมีโฉนด ประเด็น คือ 
คลองเรือกไม่เป็นพื้นท่ี ท่ีมีโฉนด 
ตอบ ไม่ใช่  มนัเป็นที่สาธารณะเดิม แต่ทีน้ีมนัมีช่ือและเป็นคูเมืองเก่า จึงขั้นกบักรมศิลปากร 
กบัธนารักษ ์ซ่ึงการจะจบัแปลงให้ราษฎรเช่าธนารักษก์็จะมีผงัของเขาจะมีผงับริเวณน้ีแลว้ ใครเช่า
แปลงไหนก็จะมีผงั  
ถาม ประเด็นของอาจารย์คือ มันจะมีท่ีดินท่ีเอกชนเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิแต่พิพาทกับกรม
ศิลปากรเร่ืองแนวเขต ปัญหามีว่าตรงน้ีเป็นท่ีดินมีโฉนดตั้งแต่สมยั รัชกาลท่ี 5 แต่กรมศิลปากร 
อยากให้เพิกถอน ดังนั้นบริเวณท่ีตรงน้ีจึงยงัเป็นขอ้โตแ้ยง้อยู่ กรมศิลปากร ใช้ พระราชบญัญติั
โบราณสถานวา่เม่ือไรประกาศเป็นเขตโบราณสถาน ห้ามก่อสร้าง คุณตอ้งถูกจาํกดัสิทธิ ท่ีน้ีก็เลยมี
ปัญหาว่าท่ีดินท่ีเอกชนท่ีสํานักงานท่ีดินออกให้มีโฉนด ในกรณีน้ีจะมีการใช้วิธีการใดในการ
เยยีวยา 
ตอบ ตอนน้ีเท่าท่ีทราบ ธนารักษ์เขามีงบประมาณเขากาํลงัดาํเนินการอยู่ โดยธนารักษ์กาํลงักนัพื้นท่ี
แนวเขตเมืองเก่าคูเมืองเก่า แนวกาํแพงเมืองเก่า ที่อยู่ในความดูแลเขากนัออกจากราษฎร คือ 
จะปักหลกัเขตกนัเขตท่ีแน่นอน วา่คือบริเวณน้ีเป็นแนวเขต คูเมืองเก่าท่ีเหลือเป็นท่ีเอกชน  
ถาม ตอนน้ีมนัยงัไม่ชดัเจนใช่ไหมครับ 
ตอบ ใช่ๆ แต่ตอนน้ีธนารักษ ์เขาเร่ิมดาํเนินการไปบางส่วนแลว้ อยา่งคลองสายบวั ท่ีผมไปวดัรังวดั
เม่ือปีท่ีแลว้บริเวณกาํแพงวดัคลองสายบวั อนัน้ีผมสมมุติ เขาก็เร่ิมกนัแลว้เพราะว่าเวลาไปยืนเขต 
กรมศิลปากร จะโยนให้ธนารักษ์วา่ธนารักษอ์ยู่ระหว่างดาํเนินการกนัเขต คือ สํานกังานท่ีดินก็ทาํ
อะไรไม่ได ้แต่สํานกังานท่ีดินจะทาํไดก้็คือกรณีว่า ใชก้ฎหมายกบัระเบียบของสํานกังานท่ีดินเขา้ไป 
คือใหเ้จา้ของนาํรังวดัตามแนวเขต เราตรวจสอบแลว้ใกลเ้คียงเสร็จ กรมศิลปากร จะรับรองหรือไม่ 
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เราก็สอบถามตามระเบียบปฏิบติัราชการ 30 วนั ถา้ไม่มาเราก็เสนอให้เขาดาํเนินการให้ราษฎรไปเลย 
ถือวา่ถูกตอ้ง เพียงแต่วา่ราษฎรไม่กลา้นาํเราจะทาํไม่ได ้ถา้ราษฎรกลา้นาํเราสามารถท่ีจะดาํเนินการ
ตามระเบียบได ้เราก็สอบถามกรมศิลปากรไป ถา้กรมศิลปากรไม่คดัคา้นก็คือจบ ถา้คา้นก็วา่ไปตาม
กระบวนการ ไกล่เกล่ียเสร็จฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ตอ้งไปฟ้องศาลภายใน 90 วนั ถา้ทั้งคู่ไม่ฟ้องก็ยกเลิก
คาํฟ้องไป ถือวา่ไม่ประสงค์จะดาํเนินการต่อ คือ อยูท่ี่เจา้หนา้ท่ีของท่ีดิน ผูร้้องขอจะนาํไหมถา้นาํ 
ผมก็จะเช็คคร่าวๆ แลว้นาํไป ส่วนธนารักษก์บักรมศิลปากร คา้นหรือไม่คา้นก็วา่ไป ถา้ไม่คา้นผมก็
มาปฏิบติัตามระเบียบ 
ถาม ทางปฏิบติั ปัญหาคือวา่มนัตอ้งมีการกนัเขตก่อนใช่ไหม 
ตอบ  ใช่ คือเราตรวจสอบ เราก็จะไม่ให้ลํ้ า ตรวจสอบรูปแผนท่ีถา้มนัมีการลํ้าเจา้พนกังานเขาก็จะ
ให้กนัออก คือว่าเราวดัเสร็จเราตอ้งเอารูปแผนท่ีมาวางแลว้มาเทียบรูปเก่า ถา้มนัมีเน้ือท่ีเกิน มนัรุกลํ้ า
เราตอ้งกนัตามระวาง ตามหลกัฐานโฉนด 
ถาม คือถือโฉนดเป็นเกณฑใ์ช่ไหม 
ตอบ ใช่ คือเหมือนลักษณะเดียวกัน มนัก็จะเข้ากรณีการตรวจสอบท่ีสาธารณะเหมือนกัน ถ้า
เปรียบเทียบยงัง้ีมนัก็เหมือนกบัท่ีสาธารณะชนิดหน่ึง คือเวลาเราไปตรวจสอบเราก็ตรวจสอบโฉนด
ให้เต็ม ท่ีเหลือคือเป็นท่ีสาธารณะ การรังวดัแบบน้ีก็เหมือนกนั คือเราก็ตรวจสอบโฉนดให้เต็ม คือ
ให้ใกล้เคียง เน้ือที่อาจจะขาด แต่รูปแผนที่มนัได้นั้น คือจบที่เหลือก็คือที่คูเมืองเก่า แต่กรณีท่ี
กรมศิลปากร เขาชอบมาคา้นน้ีเขาจะใชแ้ผนท่ีสมยัพระนารายณ์ มาจบัวา่ของเขาใหญ่กวา่น้ี แต่มนั
ไม่ใช่ เพราะอนัน้ีมนัถูกยกเลิกเม่ือสมยัรัชกาลท่ี 5 ไปแล้ว มนัเพิกถอนไม่ได ้คือ ทางออกก็ถูกตอ้ง 
เพิกถอน มนัตอ้งไปสู้กนัใหศ้าลสั่ง ลกัษณะน้ีมนัก็ตอ้งมีรูปแผนท่ีอยา่งรูปแผนท่ี  ท่ีปรากฏในระวาง
ท่ีสาํนกังานท่ีดินที่มีมาตราส่วนยึดที่ถือไดต้รวจสอบได ้ มนัไม่ใช่วา่แผนที่อนันั้นมนัเป็นรูปลอย
ไม่มีมาตราส่วน จะยึดตรงไหน เขตเขาอยู่ตรงไหน เคล่ือนตรงโน้นก็ได้ตรงน้ีก็ได้ หรือเขตเขา
อาจจะ 20 เมตร แต่รูปเขาไม่ไดล้งมาตราส่วนแต่เราดูอาจจะเป็น 20 เมตร แต่ท่ีจริงไม่ใช่ แต่ของ
สาํนกังานท่ีดินมนัมีมาตรส่วนควบคุม มนัสามารถตรวจสอบไดว้า่โฉนดตาํแหน่งมนัอยูไ่หน ซ่ึงถา้
ไม่ตรวจสอบจากระวางค่าหลวง เราก็ตรวจสอบจากระวางภาพถ่ายเรารูปแผนท่ีไปประกอบกบั
ระวางภาพถ่าย จะเป็นปี 24 ปี17 ปี 25 ปี 45 มนัตรวจสอบไดห้มดทุกแผนท่ีมนัจะใกลเ้คียงกนัหมด 
ทีน้ีเราก็ตรวจสอบได ้ 
ถาม คือแผนท่ีหลวง 
ตอบ กฎหมายรัชกาลท่ี 5 ร.ศ.128 พ.ศ.2454 อาจารยก์็ถ่ายตรงน้ีไปประกอบได ้แนวคูเมือง คือ 
แนวเส้นดาํน้ี คือ คลองเรือก อยา่งท่ีสาธารณะมนัก็มีบอก พอเวลาผมตรวจสอบมาผมก็ตอ้งยึดจาก
มุมน้ีมาคร่าวๆ ใหเ้จา้ของท่ีช้ีดูคร่าวๆ ถา้ไม่ลํ้าท่ีสาธารณะผมก็ดาํเนินการ ลกัษณะเดียวกนัถา้ลํ้าไป
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เราก็ตอ้งกนัออก เราไม่สามารถท่ีจะไปลํ้ าตรงนั้นได้ เพียงแต่ว่ากรมศิลปากรไม่ยอมเอาแผนท่ี
ประเภทนั้นมาใชก้บัเรา ก็เลยเป็นปัญหา คือถา้มนัยอมรับในกฎเกณฑข์องระวางท่ีออกมา มนัก็คือจบ 
ถาม การเยยีวยาเอกชน ซ่ึงไดรั้บเอกสารสิทธิมาตั้งแต่ ร.5 
ตอบ เราดาํเนินการไดห้ลายแบบ แต่บางแปลงท่ีเจา้ของไม่กลา้นาํรังวดัเราก็ดาํเนินการให้ไม่ได ้
แต่ดาํเนินการไดคื้อหลายแปลงแลว้ อยา่งตอนน้ีวดัป่าธรรมโสภณเขามีปัญหา กรมศิลปากรไปคา้น
หาวา่วดัป่านาํรังวดัผดิโฉนดทบัลงไปในคลอง ผมก็บอกวา่ผมทาํตามแผนท่ีระวาง แต่ผมก็ไม่ยึดถือ
แผนท่ีของคุณหรอก ผมยึดตามแผนท่ีระวางตามมาตราส่วนมนัเช่ือถือได้ แต่ของกรมศิลปากร 
มนัเช่ือถือไม่ไดเ้พราะเป็นรูปลอย เป็นแผนท่ีฝร่ังเศส เป็นแผนท่ีลายเส้น ซ่ึงยึดถือไม่ได ้มนัไม่มี
มาตราส่วนกาํกบั เราจะไปเช็คไดย้งัไง ยงัตรงน้ีรูปเส้นปะน้ีเท่าไร มนัไม่มี ใชต้รงไหนไปจบั วา่ตรงไหน
มนักวา้ง ยาวเท่าไร อยา่งปัญหาที่วดัป่า พวกผมก็ไปรังวดั คือ พอกรมศิลปากร มาปักลํ้าเขา้มาวดั
ป่าก็บอกใหข้ยบัทีน้ีกรมศิลปากร ก็เร่ิมคลอ้ยตาม ก็เร่ิมขยบัออกไปออกไปก่อน ไม่อยา่งนั้นวดัป่าฯ 
ดาํเนินการ เพราะวดัป่าฯ เป็นวดัร้าง เกิดมาตั้งแต่ปี 2222  สมช่ือวดัป่าเลไลย ์ซ่ึงกรมศิลปากร ไม่ยอมรับ 
แต่ทางธนารักษเ์ขากนัแต่รูปแผนท่ีในระวาง เขาจะไม่นอกเหนือจากนั้น มนัมีหลายท่ี อยา่งวดัสันเปาโล
ก็เหมือนกนั ทางเราก็ไปวดั โฉนด  ปฏิบติัตามระเบียบไป ท่ีติดกรมศิลปากร จะคา้นหมดทุกแปลง 
ถา้เจา้ของนาํเราก็จะวดัไปตามระเบียบ เพราะถือวา่เรามีกระบวนการตามกฎหมาย ตามระเบียบ คือ
ไม่ผดิกฎหมาย ไม่ผิดระเบียบก็คือจบ ส่วนเร่ืองสิทธิคุณจะไปว่ากันทีหลัง ก็ว่ากันไป ถา้เกิดศาลสั่ง
ใหก้นัออก ใหเ้พิกถอนก็วา่กนัไป สาํนกังานท่ีดินก็จะดาํเนินการตามนั้น  
ถาม กรมศิลปากร ไม่ไดมี้ขอ้พิพาทอะไรกบัสํานกังานท่ีดิน ในเร่ืองของกรรมสิทธ์ิท่ีดิน ท่ีตาม
โฉนด รัชกาลท่ี 5 กบัท่ีดินท่ีกรมศิลปากร อา้ง  
ตอบ คือวา่ทุกวนัน้ีถา้ราษฎรมีท่ีอยูติ่ดกบักรมศิลปากร ถา้ไม่มายื่นขอหรือไม่ทาํอะไรเก่ียวกบัท่ีให้
กรมศิลปากร รู้สิทธิ เขาก็จะไม่แยง้ไม่ทาํอะไรทั้งนั้น นอกจากบางแปลงเขาอาจจะไปดูแลว้เขาก็ทาํ
หนงัสือมาวา่ แนวเหมือนจะรุกลํ้า เราก็ทาํอะไรไม่ได ้ถา้ราษฎรไม่มายื่นขอวดั เราก็ไม่มีอาํนาจท่ีจะ
ไปดูวา่รุกลํ้าจริงหรือเปล่า มนัก็เป็นเร่ืองระหวา่งกรมศิลปากร กบัราษฎร คือ ราษฎรมายื่นคาํขอ เรา
ไปวดัเราก็แจง้กรมศิลปากร กรมศิลปากร มาก็คา้น ก็วา่ไปตามกระบวนการ 
ถาม ท่ีอาจารยส์ัมภาษณ์กรมศิลปากร มา กรมศิลปากร เหมือนว่าสมมุติว่าถา้เกิดเราออกโฉนดท่ีดิน 
ไปสมยั ร.5 แต่ปัญหาคือ วา่มนัทบัแนวกาํแพงเมืองเก่า อยา่งเช่น เนินดินท่ีมนัเป็นแหล่งโบราณคดี 
ตอบ การรังวดัน้ีส่วนมากถา้ท่ีติดกาํแพงจะไม่มีลํ้า จะไม่มีลํ้าข้ึนไปบนกาํแพงเมือง 
ถาม แต่กรมศิลปากร จะกนัจากแนวกาํแพงเกิน 
ตอบ เกินขอบเขต สมมุติว่าแนวกาํแพงอยู่แค่น้ี กรมศิลปากร จะกนัออกจากแนวกาํแพงอีก 40 เมตร 
แต่ไม่ใช่กนัแค่ตวักาํแพง อาจจะกนักาํแพงออกมา 3 – 4 เมตร เพื่อกนัดินตก ก็จะกนัแค่นั้นก็จะเป็นโฉนด 
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แต่น้ีไม่ใช่ผมถึงบอกวา่กรมศิลปากร ไม่มีปัญหากบัท่ีดิน และกรมศิลปากรก็ไม่มีปัญหากบัชาวบา้น 
เม่ือชาวบา้นไม่ไปตรวจสอบ แนวเขตมนัคือแนวเส้นดาํ คูเมืองเก่าก็แค่น้ี แต่คุณจะเอาแผนท่ีไหนมา
จบัก็ช่างเถอะ เราก็จะยึดตามน้ี เราจะไม่ยึดแผนท่ีคุณ กรมศิลปากร จะเอาตวัไหนมาอา้ง จะเยียวยา
อยา่งไร จะจดัท่ีใหเ้ขาใหม่ ก็ตอ้งไปวา่กนัตามกระบวนการอีกรอบหน่ึง 
ถาม ทีน้ีปรางคส์ามยอด คือในเวบ็มนัลงวา่มีท่ีเอกชน คือ ร้านนายอินทร์สามารถออกโฉนดได ้
ตอบ  ไม่ใช่ ร้านนายอินทร์จะอยูข่า้ง ก็คือติดกบัปรางคส์ามยอด ท่ีตรงน้ีคือตวัพระปรางคฯ์ ร้านนาย
อินทร์น่าจะอยูข่า้งนอก 
ถาม  ตรงน้ีเป็นท่ีมีโฉนดไหมครับ 
ตอบ  คือ ถามวา่ตรงน้ีมีโฉนดไหม ก็มี ช่วงน้ีมีโฉนด คือเรายงัไม่รู้วา่ขอบเขตของพระปรางคส์ามยอด
คือในรูปบอกแค่น้ี แต่ตวัจริงถึงไหน 
ถาม แสดงวา่ถา้อาจารยไ์ปสัมภาษณ์ ก็ตอ้งไปสัมภาษณ์ร้านนายอินทร์วา่มีโฉนดไหม เลขท่ีอะไร 
ตอบ ถา้เขาบอกเลขท่ีโฉนดไม่ได ้ถา้เกิดเขาบอกเลขที่โฉนดไม่ไดก้็จดช่ือเขามาวา่เจา้ของโฉนด
ช่ืออะไรก็มาปร้ินท่ีน้ี 
ถาม กรณีน้ีอาจจะมีปัญหา 
ตอบ คือตรงน้ีมนัเป็นท่ีริมทางรถไฟหมด ก็ไม่รู้วา่ท่ีริมทางรถไฟเดิมโรงแรมเมืองทองเช่าอยูห่รือ
เป็นกรรมสิทธ์ิของเขาเอง มนัก็ตอ้งมาเช็คดู  
ถาม จุดสุดทา้ยคือจุดแนวกาํแพงเมืองดา้นประตูชยั 
ตอบ ตรงประตูชยัฯ ประตูชยัฯ อนัน้ีก็มีกาํแพงเมืองเก่ามนัก็จะคู่กนัไป ตรงน้ีก็จะเป็นกาํแพงดิน 
อนัน้ีคูเมือง คู่กนั ตรงน้ีก็จะมีโฉนด แต่ถามวา่ปัจจุบนัตรงน้ีมีคนอยูเ่ยอะ ตรงน้ีผมไม่รู้วา่ธนารักษ์
หรือกรมศิลปฯ จดัให้เช่าหรือเปล่า แต่มีประราษฎรอยู่เยอะ แต่ตวักาํแพงดินตวัสันดินท่ีเห็นอยู่น้ี 
แต่ขา้งหลงัประมาณ 20 เมตรกวา่ๆ รัศมีจากตวักาํแพงดินไปแลว้  
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